1

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Bân điện tử của quyển sách này được tác giâ cho phép chia sẻ miễn phí tới tất câ các bạn hữu duyên đang đi trên con đường tìm kiếm sự thật và phát triển bân thân mình. Tác giâ cũng cho phép bạn đọc thu âm và chia sẻ lại quyển sách dưới dạng sách nói (audio books).

Nếu bạn câm thấy quyển sách này hữu ích và mong muốn hỗ trợ tác giâ, mọi đóng góp tùy tâm xin được gửi về: HOANG DANG KHOI - Agribank - 5402205061890

hoặc

VIEN NGOC ANH - Vietcombank - 1037774148

Cảm ơn các bạn đã đọc sách và đồng hành cùng tác giả suốt những năm tháng qua!

2

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Tâm sự sâu tự chuyện

“Khi bän đọc quyển sách này, bän hãy täm thời quên hết tất câ những gì mình đã từng biết đi nhé, để

bän không đem so sánh những cái mình đã biết với những điều được kể ở đåy. Bởi nếu không thì bän sẽ

dùng sai mục đích của những kiến thức này cũng như

những kiến thức mà bän đã học được. Và ở những lúc khác, khi bän đọc những kiến thức tåm linh tương tự

như thế này thì bän cũng hãy quên hết mọi thứ mà tớ

đã kể với bän ở đåy đi nhé.”

3

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

MỤC LỤC

1. KHÔNG AI CHẤP NHẬN MÌNH BUỒN ................................................. 5

2. BẢO MẬT VÀ SỰ TÁCH BIỆT ............................................................. 11

3. ĐƠN GIẢN NHƯNG GIÀU CÓ .......................................................... 18

4. TẦN SỐ VÀ LUẬT HẤP DẪN............................................................... 26

5. SỰ SỢ HÃI VÀ NIỀM TIN .................................................................... 35

6. VAI TRÒ CỦA CƠ THỂ CẢM XÚC ................................................... 42

7. CỨU MUÔN LOÀI ĐỂ CỨU TÔI ....................................................... 56

8. SAI VÀ ĐÚNG ĐỀU LÀ MỘT .............................................................. 68

9. CHỮA LÀNH CƠ THỂ CẢM XÚC ...................................................... 82

10. CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO .............................................................. 95

11. NGUỒN GỐC SÁNG TẠO ........................................................... 104

12. TỐT HAY KHÔNG TỐT.................................................................. 124

13. SỐNG LÀ MỘT VỚI VẠN VẬT ..................................................... 141

14. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ............................................................ 164

15. GỠ BỎ HỆ NIỀM TIN ..................................................................... 193

16. SỰ THẬT CAO NHẤT ...................................................................... 217

4

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

1. KHÔNG AI CHẤP NHẬN MÌNH BUỒN

5

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: hai , D "

"

H:

K:

ỏ

(unfriend) hay ỏ õ (unfollow)

, ỏ

dõi ,

ẽ

õ thích

H:

K: P ,

,

, ,

6

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K:

, ,

,

,

,

ẽ,

,

,

H:

K: , ẽ

ã "

t - feeling peacefu ",

" ,

" ã ,

,

7

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: Đ ,

,

là G

, có

, , ,

Và h này thì , H:

K:

vui ý c P

ã ,

,

8

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Ý c

K: , ý song song: Ý c

ã , ý l

Ý c Đ , , ý l N

,

H: ý c không?

K: , ý c

,

x

,

Ý l

c ã ,

,

hay

9

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: K ý c K

, , l

ỏi

l ý c

mà l

l ã

ẽ ý l

,

,

ý

c ,

,

, , 10

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

2. BẢO MẬT VÀ SỰ TÁCH BIỆT

11

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: ý c , ý c

ã ã

, ẽ

gìn ,

H: khi ý l

K: Đ hai acebook x, và

khoihoang210 vhbb3w9xx, vhbb3w9x210x. T ngân hàng ã PIN

công dân là 068091009336 Đ

,

12

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Wow...

K: ý l , ẽ

ỏ ý th c

ẽ ẽ

trái ,

thì

H:

K: , ẽ

ã ý c

,

ý c

“ ”, ý l

ã trái,

,

, , , ,

13

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

khác nhau

ã , ý c

ã

. D tình

,

l khác hay

, l

H: ?

K:

thì

ý ,

ã

, ã

ý c

, ý l

, trái,

14

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

thông tin cá nhân ,

ý c

"À, ý

c , hãi

ã ",

ý l

mình.

H: ẽ

K: ý c

,

,

ý

l , ẽ

,

ẽ

15

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: ẽ

K: Đ , ẽ

l

,

ẽ

l

ra sao " ”

H:

K: Đ , b có

" ". Khi ý c , chun , , ã

l , vì

l ẽ

16

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Do , l hoàn mà ý c

, ý c

.

H: Ồ

K: Đ Đ l

,

ỏ õ

kỳ Ý l

ý c

õ

,

ý l

mà

(

,

hóa Đ

Và sau vào ỳ ,

ẽ

17

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

3. ĐƠN GIẢN NHƯNG GIÀU CÓ

18

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: Ha

,

ẽ ,

còn

,

ã

, ,

ã (

ha),

,

ẽ ,

19

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: H

K: , ý c ẽ

àng

ý l , ẽ

, ẽ

, ý c

ý l ,

,

,

, , , ã , B ã , ý

,

, ã

, ẽ

ỡ ,

, thì

20

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã

" ,

" Đ ẽ

,

,

, ẽ

ẽ nhìn

,

ý c ,

ẽ , ,

ã

,

thì

21

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

ý l K:

, ,

, ,

.

d y ã , ,

, ã thì ,

,

,

, , ,

ẽ

ý c ỡ , ẽ , ẽ

ỡ ý c

22

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã , mãn

ay

, , cái nó làm; hay

“ ” ,

,

H:

K: Đ ẽ

,

l ,

l ẽ

,

l ã ẽ

23

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, , ẽ

ý l

. V

, ẽ

ý

c ,

, ã

l (

Đ " ,

,

ý , ý l ý c ,

,

"

24

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: Đ ẽ , l ã

(

, ã có

,

ẽ

ã

, , … ỡ

,

ẽ

ã

,

ý

l Đ ẽ

,

25

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

4. TẦN SỐ VÀ LUẬT HẤP DẪN

26

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: ã

K: Ha Đ ẽ ,

,

ẽ ẽ,

ã , z

z,

90Mhz. N z z ,

ý

z

z , ý c ẽ

ý

l

, ẽ

;

27

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

z, , m ,

Và v , hay ý c ,

làm nó ,

z, ẽ ỏ

, ý c ẽ "

,

tìm".

, ẽ

câu ,

, , m có , tình yêu ...

28

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: l ẫ

không?

K: Đ , "

",

, ẽ dành

,

su ,

ẽ ,

,

toàn khác.

ỏ ,

"

, "

(hay

, ,

ỏ " "

,

" ", , 29

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

" " "

"

, ẽ

,

"Ô ẽ a

";

giác hãi "

, , ẽ

"

Đ ý ã

,

, , , ,

, , , Và t u thu hút ý c ,

“ ”

30

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, ,

,

,

,

,

,

, ã , Đ

H: ặ ặ

K: ẽ

,

ỏ Đ

,

ẽ

ông?

31

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K: Đ , ý c ta,

ã

ẽ

ý c

. V

,

, ý

, ý c ý l

ẽ

mà

,

, ,

… ,

, ã trong

nhau, ẽ

32

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ẽ

. ,

ẽ

, dù

H: ?

K:

duy chúng ta mà thôi.

chung và

ã

,

và ỷ ỷ

Ở ã

th .

Ở

33

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

,

, ẽ

nên

.

, ,

. ,

sẽ

34

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

5. SỰ SỢ HÃI VÀ NIỀM TIN

35

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: ã ã

,

... ì

K: ã ,

,

,

ã

ẽ

, ý l

, ý c

thêm

ý c õ ã

“ ”

, thì ý c

36

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

. Do

ý c

ỏ ý c

ẽ ,

ã ý c

ã ý c .

Và khi ý l

ý c

Ồ,

,

thì thì

. H

37

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: R ỗ

bên ngoài xem xét bên trong ằ

ý c ù

mình?

K: Đ . N , ý

,

ỏ ,

. ý c ra cho L

,

Và v ,

ẽ

ã , hay tâm trí khác.

Đ

. N

38

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ẽ ã

H:

K: ỏ mình: "Tôi là ai, ngoài cái

, ,

" ỏ ỏ

trong

, ý c ẽ

ã ý l

Và c ỏ ỏ ý linh

, ỏ Đ sáng

: "Tôi là ai?".

Đ , Đ ã

. , Đ

, t

, Đ

, Đ ;

Đ , Đ

39

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ch Đ ,

, "

, " ó là lý do vì sao ý l Đ ,

không kém. Và qua

,

S Đ

ã ,

Đ ý l , Đ ,

ỏ " " " , tôi".

,

,

Đ Đ

,

,

40

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ỏ ,

ã

Đ ,

ý l

,

, í nào.

H: Đ

K: Ha ha. T ẽ ỏ ỏ , (l là

(Đ ,

,

Đ

Đ ,

có hay

thúc.

41

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

6. VAI TRÒ CỦA CƠ THỂ CẢM XÚC

42

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: nào g ng d a trên s s hãi c ng hay nghe ẽ c s hi c nó?

K: Khi nh c t i t “ ã ”

t i nh ng h p c th nh ã t ng tr i nghi m. Ví d ng bên b v c, khi th i g n cãi nhau và nhau, khi i lái xe ch i t … ẽ t nhiên mà chúng ta gi i h n khái ni “ ã ” i, ch dành nh ng h p c th y.

S s hãi là c m xúc c th sinh h c, là m t b o v s sinh t n c c a b n trong m ng xã h i. V y nên b ng nào c a b b o v s t n t i c b ng d a trên s s hãi.

n t i trong m t th c t i tách bi t, v i m i th r i nhau và không liên 43

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

quan t i nhau. V nh s t n t i c b ng thì ý th c c c a b n phát tri n thành 3 ch n: S h u v t hay i (là s i chi u v i v t hay i khác t o nên s t n t i c a b n), Đ c công nh n b i khác (là hay , t o ra s i chi u v i v t hay i khác), S c m nh n v th i gian (nh ã x y ra hay sẽ x y ra giúp t o nên s t n t i c a b n trong hi n t , nh ng c , ng mà d a trên s s ã b o v s t n t i c b n thì sẽ

bao g m:

+S hãi cao: Là s s ã c nh ng u có th gây nguy hi m tr c ti p t i tính m ng c a b n.

+T c gi n, phán xét, chỉ trích: Đ b o v nh ng th mình có (bao g m c v t l i) hay nh ng th mình bi t (m t th i gian h c t p và tr i nghi m), hay là không ch p nh n s thua thi t hay b t bình ng…

44

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

+Ghen t , so sánh: Là không ch p nh n thua thi t, mu i khác, mu n có nhi …

+Th hi n, t cao: Là nh ng u giúp t o nên và m b o s t n t i c b Đ , m c, v ngoài, vóc dáng, tên tu i, qu c t ch, ngôn ng , nhà c a, v t ch t, h c v n, ki n th c, …

+Lo l ng, c , mặc c m: Là mong mu n có b n

, i thân, i khác hay v t ch t xung quanh ng h và ch p nh n b n, t o nên s t n t i c a b n.

T t c nh ng thái c c u thu c vào s s hãi, hay chính là s Đ

sinh t n c a ý th c c , nh hình s t n t i c b n trong th c t i tách bi t này.

45

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: V y ra cái ác chỉ là ch sinh t n? Cái ác b u t n t i t khi nào?

K: Đ y, ch sinh t n là y u t chính mà t o nên cái ác.

“ ” là khái ni i t o ra,

“ ” i t n t i và ng x v i nhau. N u b n nhìn v i m t cách nhìn khác, r ng ý th c c c a b n luôn tìm m m b o s t n t i c b ng, ý th c c

d b y, s s hãi chính là tình yêu mà ý th c c d b n.

R i b n sẽ nh n ra, không có th gì là không c t o ra b ng tình yêu c , tr ng l c là tình yêu, l c h p d n là tình yêu, l c liên k t gi a m i phân t là tình yêu, m i ph n ng hóa h …

Tình yêu là lu t o nên s t n t i, là b n ch t c Đ ng sáng t o. Dù cho chúng ta c m nh n r i th u tách r i nhau và không 46

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

liên quan t , c ch t t t c m i th u c k t n i v i nhau b ng nh ng s i dây vô

, u.

V y nên, n n càng

ng d a trên s s hãi c a mình, thì b n càng gia c s t n t i c mình trong th c t i tách bi t này, t c là càng gia c s tách bi t c a b n ra khỏi v Đ ng sáng t o, càng c t mình ra khỏi s i dây t u mà k t n i v n v t l i v i nhau.

Hay theo cách nói c i thì b ã

“ ”, c s an bình và t t i bên trong mình, luôn mu n nhi , mu hi n nhi

gi .

M i sinh v t trong m u t n t i và phát tri n v nhau, dù cho hình dáng, c và v ngoài có khác nhau r t nhi u. Khi m t loài sinh v t phát tri n và ti n hóa lên m t ỡng nh nh mà ã c a chúng b t 47

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u hình thành s , ã c a chúng có th tái t o l i hình nh và âm thanh, thì chúng sẽ c m nh c th i gian b ng cách ghi nh nh ã x y , chúng hình thành và phát tri n ngôn ng , ch vi t và c hình thành thì “ ”

b u xu t hi n.

c hình thành, m t loài

sinh v t v n s ng theo hình th c b , n và m. Chúng b u bi t quan sát, ghi nh và tích tr c. Cho t i m t ngày, m t thành viên trong c c sinh ra v i th hình và th ch t y u u so v i , và cá th này b u b s i vì s r ng k thù sẽ

rình r p cá th y u t này và gây nguy hi m cho c c ng. N , cá th c s công nh n c a c ng và b u l , vì th l t tìm th , n ph m và p t k khác.

48

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Vì n b i c ng, h n luôn b t an v c m b o c a mình và càng lúc càng tích tr th c ph m nhi u . H n lén lút quan sát và theo dõi thành viên n i b t nh t c a c ng, h n ghen t và mong mu y. D a trên quan sát th c t và nh ng loài khác, h n b r ng n m

h n sẽ c quay l i c y, h n tìm cách gi t ch t thành viên m nh nh t c a c ng, r n ch càng b xua

i và chính th c tr “ ”

H: V y quỷ d là th c s có t n t i?

K: V c n thì t t c nh ã ng kh c h , i trí và ngh thu t u có t n t i. S s Đ , d ng c a con

, ng s s nh ng t n s 49

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

i không th th c,

gi i không th th c tia c c tím hay tia t ngo i v y.

Quỷ d

tình hu ng

c a ý th c c c a k b a. Khi m t cá th c c ng ch p nh n và h

không s h c th gì c , thì cái mà h n nh n c duy nh xác và s khinh i. H n không dám t t và ý th c c c a h n c n ph c y u t nh s t n t i c a h n.

Và r i, ý th c c c a h c y u t m nh s t n t i c mình, khinh b , s thù h n. H n

b “ nh ng k b t khinh b m i ng, m i là k m nh. Còn nh ng k u là k y u, và k y u thì tr cho k m nh, và n u càng tiêu th k y u thì k 50

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m nh sẽ càng m ”

th là h n tìm gi t, hù d a nh ng k khác. Chính và ni m tin kiên quy t r “ k y u thì k m nh sẽ

càng m ” ã i m i t bào sinh h c c a h n và bi n h n thành quỷ d s

H: V y là s thù h n hay b o l c chỉ càng làm con quỷ l n m

K: Đ y. mà phim nh, thiên truy n v anh hùng và siêu nhân thì không bao gi m d ng. B i vì ý th c b n ch t c a chúng. Khi chúng ta còn s ng v i ý th c c th (hay ý th c sinh t n) c a mình, chúng ta v n sẽ

i x v “ ” “ ” ng s thù h n và s s hãi c a mình. Nên khi m i hùng gi t ch t m t con quỷ, thì nó ch ch th c t i này thôi, còn quang th c a nó v n gi ý th c c 51

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c a nó mà thoát khỏi th c t i này và ng th c t i m t t ng, t ng trung gian hay th gi i âm mà chúng ta hay g i. R i qua th i gian, t th gi i âm mà nó l n m tr l i th c t i tách bi ng vào m t sinh h c khác, và th là câu chuy n anh hùng l i ti p t c.

Và gi , ỡng c a c a t ng ý th c m i, chúng ta sẽ nh n ra r “ ” là s tách bi t, s c và thi u th n tình yêu. Do v y, chúng ta không c n nh ng anh hùng hay nh ng siêu nhân, mà chúng ta c n nh i v i tình yêu bao c, c u siêu và thi n nguy nh ng ý th c linh h n b nh i nh ng ý th c c ng v Nhà, v v i

Đ ng sáng t u.

52

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: T i sao s s Đ t vẫ p c n công khai v i?

K: B n khi th Đ i,

vì b n bi là m u t nhiên mà thôi. Con y , ng chúng ta

là loài ti n b b n ch t thì chúng ta v ỏi ch sinh t n c a mình. Chúng ta b o r ng mình không s ch t, l i xung phong lao vào chi gi t gi c v i nh ng lý do vô cùng s ch t: Tôi b o v qu c gia c a tôi (cái mà t o nên s t n t i c a tôi).

N ,

không ,

ã ( ẽ “ ”

“ ” không , ý c không ã ã

" "

53

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã

ã , ã

, “ ”. V “

”

, ,

, ã

,

“ n, ý th c c c a tôi. C n vì này, t hôm nay sẽ không gì có th làm h i này n a. Và tôi tin r ng, t t c m i u t t, sẽ không ai làm h i ai n a.

M i th c ph u s ch sẽ và tôi sẽ ch a lành m m tay t i b ng tình yêu và s bi a tôi. Tôi sẽ c g ng yêu t t t c m i tôi g p, dù cho ý th c c c a tôi v n còn phán xét và s hãi v th gi i bên ngoài.

Tôi ch p nh n và tha th cho t t c nh i ã hãi, nh i b n, nh i thân, nh i hàng xóm, nh ng chính tr gia, nh ng tỷ phú hay nh i c m quy … t bên trong h có nh ng gì vì h 54

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

gi ng , t s s hãi ng tr c trong h . H có th có t t c m i th không th th xu ng ph và y m t bát bún cua. Tôi s n sàng ch p nh n và

. R i m t sáng mai th c d y, ý th c linh h n c a h sẽ t nh gi c và nh n ra r “

càng nhi u ch càng làm tôi có , n thay i và tôi mu ”

c t i m i c , Đ t m i c a tôi. Tôi không th c t , t o nên m t th c t i m i b ng vi c nh n th , i chính mình và t ng , ng c ”

55

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

7. CỨU MUÔN LOÀI ĐỂ CỨU TÔI 56

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: L Đ

K: ỏ

ỏ

H: ỏ ò .

K: Đ “ ”

, ỏ

H: Đ ỏ ễ

K: Ha Đ “ ” “ ”

,

Đ Đ

,

ỏ Đ

“ ã ” , ,

, ã ỏ “ ”

trong mình, ỏ

ã

57

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã , ã

, ã

“

”, ã , ã ỏ

…

, ẽ

, ẽ quên.

này

có hay

không ỏ hay vô

,

ã “ ”

ã , ã

, ng mà

ỏ , rê

,

,

58

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

“ ”,

…

Đ ,

.

B

Đ ,

ã , “

” h yêu, là tình yêu mà ý c d ã

,

, , ã ã

, ã

ã , ã

ý l

ý

59

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

l , ẽ

,

, ,

… ẽ

H: ã ẹ

H ặ è

K:

Đ ,

ã ,

ẽ

ẽ ã ẽ , ỳ ỳ

, ,

…

ý : Là

60

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ý c

,

ý , ý

,

,

“ ”

ã

,

ã õ

, ã linh

làm

, “ ” ,

, , ý l

Còn , ã

,

61

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã

“Đ ,

ã ” ã

,

( ã ã

, , và

này, không có

nào là ngoài

, mà ý c H:

.

K: Ha ã

,

,

Đ

,

62

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

yêu

,

, , và ã

ý c , ã

ã

,

,

ý c (

ã ,

,

ã

“ ã ” “ ã ”,

“ ã , ,

, ”. Và

63

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

ẽ Đ

thì không

,

P ,

, l

ã

ỡ

hoàn ,

, ã

, , tách

,

, ã ỏ linh tách ,

64

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

l

, l

nên

,

,

Đ

, ã

minh ,

,

. C

là

65

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

ý ni

,

mong

,

, ỷ

, ẽ

luôn là ẽ

ã hoàn

.

thông tin trên

, vì b ý c mà thôi. Và ẽ

ý linh

, ẽ

- .

Ha ha. Và s ẽ

ã ý l

. Sẽ ,

,

66

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mình.

67

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

8. SAI VÀ ĐÚNG ĐỀU LÀ MỘT

68

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: V n không còn s ch t, v y b n có th t thiêu mình c không?

K: N i s hãi, s ch t t n không ph i ch là n i s ch t c sinh h i s ch t c a o th . Gi v i lính anh n tr b o v o th c a

“ t n t i c c t o ra b i qu c gia tô , c t o ra b ” Đ

là cái không s ch t v sinh h b o v cái s ch t v o th - cái mà c t o d ng nên b i ý th c c , là nh ng ni m tin c a chúng ta.

y, n u t t ch ng minh cho b n th y r ng t không s ch s ch t c a t , b o v o th v i ni m tin r “

không s ch ” y mà không ph i c có th t thiêu mình là b n có th thành Ph , Ph t r i thì b n có th l a ch n t thiêu mình.

, ng t thiêu không ph

ch i khác th y r ng là b n không 69

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

s ch t, b n tr i nghi m xem mình sẽ h c c gì t vi c t . Vì r ng khi b ã Ph t, b n sẽ không bao gi ph i ch ng minh cho ai v b u gì v b n thân mình, ẽ

không bao gi ch ng ch i l i b u gì bên ngoài mình.

V b n ch t thì s s hãi c a sinh h là u luôn t n t i khi chúng ta còn s

c a mình, nên vi c g t bỏ c m giác s ã n sinh h c m u không th .

V y nên, câu tr l i cu i cùng là t có th t thiêu và t thiêu mình.

H: H … não logic có vẻ khó n m b t khái ni m v a có v …

K: Ha ha. B n có bi t vì sao m u kêu g t trong nh ng nguyên nhân gây ra kh không? B i vì m c nói ra b i nh i 70

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã và u sai cùng m t

, ng nh n ch t c a th c t i tr n gian này: T t c u tách bi u là m t cùng m t lúc.

H: T i sao nh ng có nh ng bài võ, è

K: B n th y s gi i h n c a b não logic r y, nên hi u c b n ch t c a thì b n c n m t b não cao c não IQ c a mình. Bên c nh vi c h n v i tu luy n còn c n ph i t p luy n nh õ, khai m ng c a mình. S khai m ng sẽ làm v t ch sinh h i và b ã t l v n hành m t tr ng

, ẽ v n hành v i ý th c linh h n c a mình nhi

Vi ã thành quá kh , dành cho nh ng linh h n mà hoàn thành nh ng bài 71

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

h c tr n gian s i. Còn gi , n không c n thi t ph ng y n a b i vì sinh h c c a t t c c cài t l i s ng c a b c x . Chúng c vào khu v có t n s ẽ s ng v i ý th c cao

, ý th c linh h n c a mình. Quá trình thay i v t ch c a b n sẽ gây cho b n nh ng tri u ch ng c, tâm tr ng th ng, s i, s thích th c ph i

… ng ai, nên cách t t nh t là b n hãy l ng nghe nh ng mong mu n c a mình, và hãy gi v ng ni m tin r ng t t c m i th u sẽ n c thôi b i vì s th v y mà.

V i s ng c a b c x i v t ch t và sinh h c, ý th c c a i và ý th c c a t t c s s Đ c nâng lên.

Đ ý do bi u tình và b o l 72

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

kh p m , i vì m i th tr nên t i t ang b u th c t nh v i th c t i và h th ng trong. Và sau n t c gi n và b o lo , i m i có th hi u th c b n ch t c a v n v b n ch t c a chính mình.

H: Dân ch v i C ng hòa thì cái nào t K: B n ch c t o ra và phát tri n b i ý th c c c a con i – là ý th c tách bi t và luôn d dàng tr thành

“ ” , t là s c m nh n c a ý th c c c a b n, vì khi t n t c a b n , ng (v sinh h c công nh n (v o th ). Khi b n th c t nh ý th c linh h n c a mình, b n sẽ th y m

, u rau áo rách ng i a thì b n v n c m th y s i sâu bên 73

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

L , n sẽ ng n ch p nh n thách th c, r b n sẽ nh n ra, ý th c linh h n c a b n không h thích cu c s ng d ã

Vì ý th c linh h n luôn tò mò và thích th thách, i ng ng tình hu ng éo le và tr c tr mà c l i mong mu n an toàn c a ý th c c c a h . , v i s ch ng ch i l i th c t i c a ý th c c thì s ch ng và kh chúng ta c t o ra. V t c s i và bình an, b n c n h c cách ch p nh n m i vi c x y ra v i mình, h c cách nhìn th c t i v i con m t c a ý th c linh h n c a mình, r ng mình luôn , , nh và luôn ng gì mình c y, càng t p quen nhìn m i th v i con m t c a ý th c linh h n c a mình thì b n càng nhanh chóng tr thành ý th c linh h n c a mình và tr l i là b n ch t th t s c a mình – là hình nh c a Đ ng sáng t o.

74

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Vi c ch p nh n th c t i là công vi c b n c n th c hi n bên trong mình và th c hi t mình mà thôi, b i vì khi b n ch y rong kh l i r “ , quá, tôi kh s

… n lòng ch p nh ”, ã không còn ch p nh n nh ng c m xúc và hoàn c nh a mình. Và c khi b “ p nh n, tôi tha th ” u mình thì b n v hoàn toàn ch p nh n và tha th i khác hay b n thân mình. B a b n c n th i gian t n t i, mà th i gian thì th c ch t không h t n t i, nên b a b c sinh ra u sai cùng m t

lúc.

V y nên s ch p nh n m i th là s ng c a

, là tr , n nói và không c n ch ng minh v i ai v b u gì v b y, ch p nh n m i tình hu ng và hoàn c nh không ph i là liên t c t nói v i mình 75

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

i khác l “ , , hoàn c nh ng cái mình c ”, mà là s ng v , là s an ng t i trong t ng nh p th và nh p c mình dù cho b u gì x y ra bên ngoài a.

b i v y mà m i pháp gi ng c a tôn giáo ã c d y ra r u sai cùng m t lúc. Nên khi b n theo h c giáo lý c a b t o pháp hay tôn giáo nào, sau khi b c xong thì b n hãy qu ng h , ng nh câu nào hay ch nào c . B i vì n thì ý th c c c a b n sẽ dùng chính nh ng câu ch b o v s t n t i c a o th ã o ra, nên khi b n suy ng b ã p nh n và tha th r i thì b n v c s ch p nh n và tha th Đ

ý do vì sao tôn giáo v a t

a t o ra kh i.

76

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: V y là khi t t ra rằ “ n s ù ” vẫ c s ch p nh n m i th ?

K: Đ y. B n v a ch p nh a không ch p nh n. M c dù b ã p nh n cho

, n nói ra hay vi t ra y thì b ã g công nh n c a i khác r ã p nh n s vi

, ý th c c c a b n sẽ dùng chính n và s m t o nên s t n t i c b n ( o th ), gi c quỷ d c hình thành mà t ã k cho b n v y.

Ví d n m n tho i, b ã ch p nh n cho qua s vi t chi c khác, ng th i b m s ch p nh n t i khác và m ng xã h i r “ m n tho i, không sao c , v n s ” , cái n t mát y giúp b c công nh n b i i khác, r i n y bi n thành m t y u t 77

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

giúp t o nên s t n t i c a b n ( o th ) v i m t ni m tin m i c hình thành:

“ n tho i và ch p nh n cho qua, không t c gi n hay bu n bã thì m c t n t i. B i vì c m ý và công

nh ” b n nh n ra r ng mình có ni m i là lúc b n c m th y ỏa mãn và h hê bên trong mình khi b n th i khác b m n tho i gi n.

y, b t kì khi nào b n g p v

m s an i t i khác, thì b n bi n t ng n au m t thành y u t nh s t n t i c mình ( o th ). Và c , l n l n khác, b n y u t nh s t n t i c a ng s tách bi t c a b n

so v i v n v y, b n tách d n mình ra khỏi s i dây k t n i v n v t, ra khỏ u c a Đ ng sáng t c s an bình trong mình. Và vì chúng ta hi 78

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

th nào là th t s ch p nh n và tha th mà ch a c m xúc c a mình nên chúng ta v n ng có m “ u luôn là m i p nh ”, i lẽ nh ng v a m i tình ã thành y u t t o nên s t n t i c a b n ( o th ) mà b n còn không h hay bi Đ r i cu i cùng, bài h c b n c n nh n ra là ph i ng ng tìm ki m ng i khác chia s , hi an i mình, b này ch “ ” n mà thôi.

, c r ng ý th c c c a chúng ta vô cùng thông minh, vì r ng t t c nh ã , c và mu n h c u ch h c cách thông minh và thông minh y nên xã h i c

thông minh, và s thông minh y d dàng b d d

“ ” , t t c chúng ta u góp ph n t o nên hi n tr ng c Đ t ngày hôm nay.

79

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Và ngay c khi b n không tìm ki m s công nh n t i khác, mà ch c n b n gi u mình r ng “ t thì thôi, không sao c , v n s

” ý th c c c a b ã công nh n nó, v y mà k t qu ẽ

công nh n t i khác và

bi n b “ ” y nên s ch p nh n và tha th là nho n mi i không nói , là s ng v ng bóng m i , b n nh p hít vào và b n nh p th n.

H: V y là b n th c s an bình và h nh phúc?

K: Ha ha. Khi t tr l “ ” ã “ ”

an bình v n toàn n a, b i vì khi t cho b n bi t là

“ ” ã công nh n c a b n, r i s công nh n c a b n giúp gia c s t n t i tách bi t c a th t và làm t tách ra khỏi v n v t m t tí, nên t m an bình v n toàn.

80

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Vì v y mà b n sẽ th y r ng m ng xã h tách d n m i ra khỏi s k t n i v i m i th xung quanh mình. M ng xã h c t o ra v i m

v i m y mà chúng ta th m chí còn không h ý th c. M t khi b t ra

“ m th y h ” n ã không còn h nh phúc n a. M t khi b t ra “ m th y an

” n ã không còn an bình n

b t ra “ m th ” n sẽ

“c ” n , “

sâu th m b i vì m i thích (m t cách vô t i v ) và công nh n s , y ch có s cô c t n t i. n t i c a

,

ch cho tôi bi t ch c

”

81

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

9. CHỮA LÀNH CƠ THỂ CẢM XÚC

82

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H:

K:

, ý c

ẽ

+ ã “ ” , ã

,

ghi , ý c ẽ

cho

hay :

“ ôi ã õ

– ý c tôi,

tôi ã

ã

,

– là

nay, tôi tôi , ã ã nay

83

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, Đ

ã m ã

,

. V

và ã

và tôi ỏ

,

mà tôi Tôi và

ã ã , tôi

, tôi

Đ , tôi ẽ

, Đ

, ,

, ,

ã … ẽ

”

…

+ N , “ ” ã ý ã

ã

84

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã qua, ẽ ý ã

Đ ẽ

, ẽ

ẽ

ý

ã ,

Đ ,

,

,

ý l

, làm , lau chùi , , (

ẽ

,

,

ã

85

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ẽ

–

Đ ,

Đ

,

,

và ã

, ký ã

ẽ

, ,

, , ,

,

… ý ã thì

, ;

, ;

;

, ;

…

86

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã , thì

ã

cách ã

,

tham gia vào ký

“Đ ẽ , ,

…” , và xúc này trôi qua bên trong mình, ã

,

, ;

…

L , ý ã ẽ (

, ý

ã

87

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

t

À, ỏ

ý c

,

“

”

ã

, ã , ,

ã

(ý c

ẽ , ẽ

,

không nào. Ha ha. ta

,

, b ã

88

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

H: ỉ

không, mà

ngoài mình?

K: , ẽ

,

,

ẽ

Đ ,

ý l mình,

,

ỡ ,

ã

ã ỏ

l l , linh ã ,

89

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ý c

thôi.

d ã

mà ã ra

ã ( , , , , ,

… cùng : “

ã ” Đ

,

ẽ ã , ẽ …

ã gic thì

, , có , hay

không.

ẽ ỏ ã , thì ã , ý l

, ỏ

90

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

cu

ý c ( ý linh ( L

ỡ ý c , ã ý l õ

, ,

ý c

, ý c

ã ỏ “

” ( cách .

N ý l

“ ã ”,

ã ( , ,

ã

, ã

ỏ ã

,

91

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mình.

, ã

ý c thì ã

ý l ý

l ã “ ã

, ”, ã ã , ã

“ ” , dù

cho và ỵ ý c

Đ , ã , hay không, không, không, xem hay không… ,

, l

, ý linh

,

, , 92

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã

,

,

,

ã

ã : “ “ ” mình, ã mình –

/an bình/ ”

Đ

,

, ẽ

, , , bã, ẽ

ý l Và b

ẽ

. Ha , , ẽ , ẽ

ỏ ý c mà mình

R ẽ

93

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã ã nào khác

…

94

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

10. CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO

95

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Á

.

Á

.

T

có ngó hay không.

,

nhiêu thôi.

,

,

ã

,

96

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

L ỏ , . Vì sao nó

,

f -bô-na-ci.

, vì

,

ỏ

,

ẽ ẽ

Vì sao nó hay?

ỏ

Vì

V

97

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

T

T

N

T

T

Cái

H

Đ ,

C

C

98

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

T

Cách nhìn cái hay

T

B não.

B T

C Đ

ã

M

T

Con tim k

99

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ẽ

T

M

N

K

C

N

Đ

100

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ỏ

Phê bình tranh hay

ẽ ỏ

,

C

L

Hã

Chúa T

T

T

101

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

T

ẽ

T

Hã suy.

T

ẽ

T -phì.

Hã

Đ .

ẽ

T

102

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

C

103

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

11. NGUỒN GỐC SÁNG TẠO

104

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: B n xem tin t ẽ

th ng trong cu c ki n cáo b n quy n này?

K: Bên nào th ng. Quan tr ng là b n có hi i ta l i t o ra khái ni m b n quy n không?

H: Ờ b o v quy n l i cho b n thân mình, t th y h p lý mà.

K: U Đ u hi n nhiên mà thôi, d a trên s phát tri n c a b ã i – m t b não luôn th y r ng m i th tách bi t và không liên quan v , b n quy n là m t khái ni c t o ra t c a i, t ý th c c th c a i. Nó là s n ph m c a ch sinh t n c i (b o v ngu n thu tài chính, b o v th , o v tài s , a con c a s s hãi.

ã , t khi b

ng d a trên s s hãi, d a trên ch sinh t n 105

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c a ý th c c c a mình thì b ã s t n t i tách bi t c , r i b n t tách d n mình ra khỏi v n v t, ra khỏ Đ ng sáng t o, ra khỏi tình yêu bao la g n k t v n v t.

, n có th c vì sao mà nh ng tác ph c hay âm nh c, hay nh ng b c tranh th c s i càng lúc càng hi m không Đ t ch t và ti n b c, và có s ng thêm b i tin t c và m ng xã h i.

Cho t i ngày hôm nay, chúng ta v n còn hoài quý nh ng tác ph m th i chi n, nh ng ng t n

i. Và so v i cái lúc mà nh ng tác ph m n i ti ng i thì bây gi ã ý th n b c a mình, chúng ta m x và phân tích m i tác ph m, m i t ã ng làm xao xuy i con tim c a hàng tri , i nghe.

106

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã c cách phân tích nh ng tác ph m sáng t x nh ng con , chúng ta có th l p ra thành nh ng công th c, nh ng quy lu t và nh chúng ta và nh ng th h mai sau có th sáng t o ra nh ng tác ph n ti p theo. R i t nh ng k t qu duy nghiên c u y, chúng ta l p nên nh ng ngành khoa h c khác nhau: V c, tâm lý h c, âm nh c h c, h i h a h … t nên hàng ngàn quy n sách, hàng tri : Làm sao sáng t o, th nào là m , ã làm ra m t bài ca b t h , hoàn c ã o nên nh ng h , u gì làm nên m t công trình ki n trúc n i ti …

Chúng ta không ph nh n k t qu c a nh ng quá trình nghiên c c , a trên nh ng k t qu c n n t ng cho t mình có th b u h c cách sáng t o, b t bút vào nh ng trang gi , 107

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

chúng ta h c cách sáng t o ch v a mình, b ng cách bi t càng nhi u càng t t, h c càng sâu càng l i, mà chúng ta bỏ u quan tr ng nh o.

t r ng c n ph i có m t con

tim bi ng thì m i sáng t , chúng ta không th t s hi nào m i có th t o nên m t con tim sáng t o. B i vì con tim sáng t o chính là Chúa Tr i t n t i ngoài không gian và th i gian, n tính c a mình - cái mà t n t i trong th i gian và không gian, c g ng h c hi u v Chúa Tr i là gì, s sáng t o là sao.

Và c y, chúng ta h c r t nhi u và bi t r t nhi u, chúng ta bi t r nào là m t hay, bi t r ng có bao nhiêu y u t làm nên m t b c tranh hoàn m , hi c có bao nhiêu nh p u thì t o nên m t bài ca b t h …

không th nào t mình t c nh ng bài ca 108

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

xao xuy n tâm h n, nh ng b c tranh rù quy n con tim hay nh n ngào xúc c m, mà chúng ta ch có th tr thành nh ng nhà c m nh n sâu s c, nh , ng gi ng viên ngh thu t hay nh ng nhà phân tích chuyên môn.

Đ tr thành m i sáng t o th c th , b n c n ph i tr thành m t linh h n hoàn toàn t do, t do khỏi m i s s hãi c a ý th c c c , b n có th k t n i tr c ti p v i ý th c linh h n c a mình, v Đ ng sáng t o và v u t n t i ngoài không gian và th i gian. Bi t nhi u hay ít, không quan tr , t càng nhi u thì b n có th l sáng t o th t s c a mình, b i vì nh ng b ng mà ý th c c c a b ã ng nên, làm c n tr s k t n i c a b n v i ý th c linh h n c a b n.

M p là bông h

p, nó không h quan tâm ai sẽ ngó, ai sẽ nhìn.

109

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

M p không quan tâm vi i có làm ra nh ng bông hoa gi gi ng nó hay không, i sẽ ng m nhìn

nó hay d p lên nó. M p không p b ng , p b i

, p b i vì b n ch t

p v y thôi.

Nh ng linh h n t y, h không quan không, h không quan tâm

m c hay không, h không quan tâm có ai sao chép mình hay không, h không quan tâm tên mình là gì và ai g i ra sao, h không quan tâm cái c hay không, h

không quan tâm th nào là sai hay th , và h bi t hai ch b n quy n. Chính vì lẽ , ,

mà ch có m u hoàn toàn tr ng r ng, m t s v ng m t hoàn toàn c a ý th c c và h hoàn toàn t do khỏi m i s s ã Đ u t c õ 110

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

t o nên m i sáng t o th c s , m t con i có th k t n i và ch m vào Ngu n c i c a s sáng t o.

Vì lẽ , n có th g p m t và hỏi xin bí quy t c a nh i xu t chúng y thì câu tr l i cho b n sẽ “ t n a, tôi không nh vì sao mình có th l c tác ph m y, m i th c hi u tôi và th là tôi ch c m bút lên mà vẽ, ch c t ti ng thanh mà

…” Và dù b n có cho h tỷ ti n và v t ch a thì h d y cho b c n a ch , b i vì chính h bi t vì sao mà ã c tác ph y. R i khi nh c câu tr l , i xem r ng h c g ng gi nh ng bí m t cho riêng mình và th là chúng ta b u m n mò phân tích, m x nh ng tác ph m c a h t i khác.

Khi chúng ta bi t quá nhi u, chúng ta sẽ

r sáng t o thì c n ph c 111

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, vi n ph i bi t

, vẽ t p thì c n ph i có nhiêu

, p thì c n ph i h c ng c … ó là cách hình thành nên o c a chúng ta, ch không ph i là con tim sáng t o - là s k t n i th t s v i Ngu n c i sáng t o, v i Chúa Tr i quy .

o khác hoàn toàn so v i con tim

sáng t o. duy sáng t o c n r t nhi u ki n và cái c , b ý th c c mang vỏ b c là s sáng t o. Nó c n m t ngôi nhà bên su t bút vẽ tranh, nó c n m t ngôi nhà trên b bi , c n m t m nhìn r ng m chân tr i, nó c E O tâm trong th s ch, nó c n x h i b t kêu la, nó c n laptop x n và chu ng cà phê ngon, nó c n th i gian sáng u hay t i, nó c ng an vi t sách, nó c n ti p ki n cô này th …

112

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Không gi ng v a b o c a mình, con tim sáng t o thì l i hoàn toàn khác và vô cùng d c ; chi u th , ; n t , quan tr ; mà làm chi, th i gian

; , ng ngay là m i; b nh sao mà s ng n i, h i; sai, n u yêu n t c ;

m , ; nhi u ch ch ã , “ ” “ ”; t , ; i th u có th , sáng t o v n hình hài…

S sáng t o là ngu n l c t o nên v n v t và gi v n v t l i v i nhau, và s sáng t o không t n t i trong không gian và th c l i, th i gian và không gian chính là s n ph m c a s sáng t o. V y nên, b n có th ch m vào Ngu n c i sáng t o b t kì lúc nào, ch c n b n có th làm yên l ng m a mình, g t bỏ m i 113

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

s s hãi (ni m tin) c a ý th c c c a mình và hoàn toàn ch p nh n r ng v n v t an bài h u duyên nh t Chúa Tr i.

Ngu n c i sáng t Đ ng quy h n, b n không th ch i t mình m tìm gì . R ng b n vẽ tranh hay b n vi t ti u thuy t, b n so n nh n ca múa hát, b n vẽ nhà hay vẽ siêu nhân quái thú, b n tr m sỏi, b n xin l i khuyên hay ch d n l a ch … y, m i chúng ta u có s m nh nh s n v i m t ki p s ng c , nh ng cái làm b thú t cách b , ng cái mà linh h n b n mu n h c t p và tr i nghi m trong m t ki i c th m nh y sẽ làm b n mãi s ng trong kh s và éo le, b i vì s m nh là có t n t n hoàn toàn có th ch nh s a c nó. Tuy nhiên, mu n ch nh s c s m nh c a mình thì b n ph i tr thành ý th c linh h n c a 114

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mình, th c t t c m i s l a ch ý th c c c a mình ki m soát

m i th b ng s s hãi c a nó n a.

…

M p tr i th c d y, b n c m th y th t khoan khoái và d ch u. R a m t r , n chu n b s n sàng d t xe ra c a và th ng ti n a b t m , máu huy t c a b n

n h t lên não khi th y con chó nhà bên c nh ng trên sân nhà mình mà loay hoay tìm th .

B n h ng h c ch y ra ch p l y cây ch i và xông pha ch “Đ quỷ s , mày ch m m c n a là mày ch t v i bà nghe

” r i b n hì hà ng i d n d p trong s t c t “ m th r i gì mà dài th y n, t i v tao méc m mày nghe ”

S b c b i và gi n d giúp ý th c c c a b n t n t , nó không ph i ch ng vi c ph i l i h i làm nh ng công vi “ ”, 115

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nó ti t ki m th i gian cho nh ng tin t c hay nh c phim, có th , c nh ng nguy hi m trong

“ ” n s t n t i c

th b n t r ng, s t c gi n c a b ã c câu tr l i c dành cho b , là câu tr l i cho câu hỏi mà b ã t hai ngày hôm c.

Có m t s tình là, b n mong mu i môi ng làm vi c hi n t i và b ã i h nhi u công ty mà b n c m th y có v thích thú.

K t qu ã i b tham gia phỏng v n và kh ng làm vi v y, b ã c, b ã “brainstorm”, b ã hỏi han và xin l i khuyên t b n g … Th r i b n m t 2 ngày tr i mà không bi t l a ch n cái nào. Xét theo c m giác thì b n thích

, 1 l 116

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

L , , c c nh c a s t ng 7 r ng m …

Khi b , ã i thông mà b n còn không h hay bi t. Và ã tr l i l i cho b n v i câu tr l i chính xác cho cái b n c , là b ã không bi t l ng nghe. R ng con chó Nina hàng xóm

, ã , ng v i cái th r t chi là hài c và c c c a h

s ng và nguyên v n. N n ã không th y c dù cho nó chình ình c m t b n, b i vì b ã n b m trong s s hãi c a ý th c c c v y, k t qu là b n ã n cho mình công ty s 1 v c a mình, r i b ã i thi u công ty s 2

cho m a b n thân c a mình.

Ba tháng sau, b n nh n ra công ty s ã ch n thì không h gi ng gì mà mình u, nào là làm vi , 117

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

o mà ch toàn nh ng vi c l l p l i. Trong lúc c c m c v i ông s , b n d o m ng xã h i và th a b n mình làm công ty s , c s p d

, c tr ng kh o sát, ng nghi ng và d … R i y, b n c ng i v i a b n mang tên Ân H a mình.

B n th , Đ ng sáng t o thì vô cùng sáng t o c kỳ c, Ngài luôn bi l y s chú ý c a b n. V b n, cách b ý th c c ki m soát cu c s ng và s m nh c a mình, v i con m t và b não vô cùng nhỏ

bé c a nó.

…

V i nh ng kho ng th i gian r nh r i c a mình, b n v m vào nh ng câu chuy n c tích lãng m n, nh y h i h p và k ch tính mà b n không bi t r ng cu c s ng 118

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c a b n, cu c hành trình c a b t câu chuy n c tích, là m t b n …

Ch ng ph i t ã ẽ giúp b n bi n cu c s ng c a b n thành m t câu chuy n c tích r i sao. Ha ha.

Đ n l m, ch c n b n h c cách yêu

, p nh n và tha th cho t t c m i và m i v t, r i hi u r i con m t c Đ ng sáng t o thì ch ng có sai, r ng t t c nh ng gì m ã

là vì s t n t i c h mà thôi, dù cho h có ý th u này hay không. R i khi ý th c c c a b n tr nên yên l ng, b n sẽ b u th c s ch m vào Ngu n c i sáng t o quy

, u i v ,

tr v Nhà.

Ngu n c i sáng t o y, nó gi “

õ ” mà b n ch có th c m th y ngay bên trong mình, nó là m ng là gì h t 119

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c . Nó không hình hài, không th i gian, không kích n có th l y ra t t c m i th , t t c ki n th c mà b n c b n có th làm quá trình h c t p và tr i nghi m cu c s ng tr n gian tr nên d t kì lúc nào b n c m th y s b t n hay lo l mình, b n ch c n t p trung l i vào hi n t i, ch m y là b n có th tr l i tr ng thái an bình và t t i.

T t c nh ng gì b n c t câu hỏi và câu tr l i sẽ c g i l i d ng nh ng hình nh hay ý ni u b n, hay là qua nh ng hình nh, ch s , câu vi t bên ngoài b n. Đi u duy nh t b n c p trung s ng trong hi n t i và quan sát t ng khung hình s s ng ch y c m t mình.

N y, nh , nh , hay h a ti thì ã ng là nh ng linh h n hoàn toàn t do, là nh i t ng s ng “ ” ã h i v i không m t s lo âu và s hãi. H t ng là 120

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nh i lính không s không lo, h t ng là nh i dân quân hi u th u nh ng ánh m t

, ng gi t l bu n. H t ng là nh quán trà v i cát- c, h t ng là nh ng h i, và h ng là nh ng ki , m …

R “ ” n kinh t th ng phát tri n, tên tu i c a h c hàng tri i bi n ã i cho h vô s s công nh ti , i ngh u ý th c giá tr c a b n thân mình và b u m nh n nh ng th mà mình x c nh n l y.

Đ u hoàn toàn t , i ngh u giam

linh h n t do c a mình l i v i b n quy n, tên tu i và t t c nh ã c.

B i th , t nh i ngh , n ẽ ã thành nh i ngh 3 tháng m t bài hát m i, 4 tháng m t b c tranh tân.

121

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

D n d v y, nh ng tác ph m c a h càng v sau càng v , m t

“ ỏ” i làm bài hát hay b c tranh không còn c l ng và xao xuy ng tác ph c n a. M c dù lúc m i c tung ra, nh ng tác ph m m ng và yêu thích.

Và v u ki n và hoàn c nh m i, h ã t cho phép mình ti p c c nh ng ki n th c chuyên môn và chuyên ngành. H b u bi t nhi u

“ u c” ng tác ph m

u c a mình l i hay, l y, t cách s d ng con tim sáng t o c a m , i ngh ã o c a mình trong thi t k và sáng tác. Đây chính là lý do làm cho nh ng tác ph m v sau c a h dù hay, dù m i v n mang âm ng và bóng dáng c a nh ng tác ph u.

122

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Nói n i ngh s ng m t cu c s ng nghèo kh hay tách bi t, vì b n hoàn toàn có th l a ch n cho mình m t cu c s ng v a giàu có, v a s ng trong th a s ng ngoài th i gian, v a b o v tên tu i c a n nó... Và cách s y u mà b n c n ph i t sáng t o ra cho mình, b i vì t t c m i th u có th x y ra, vì b n là m t hình nh c Đ ng sáng t , Cu i cùng, ch có m u duy nh t b n c n gi

“ t linh h n t do. B n

ch t th c s c a tôi là s sáng t o b t t n và là tình

. Còn t t c nh ng th còn l i, là con yêu c a ý th c c c ”

123

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

12. TỐT HAY KHÔNG TỐT

124

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Ă ặ

K: Đ

,

“ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” à “Á ”,

“ ” ,

,

“ ”

,

ã , ã

ý c

ã , “ ”

,

,

-lo-ri và

ỡ ,

“ ”,

ý

tách ,

125

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Đ ,

, ,

ã

ã

ã

, ã

T

ã

“ ”

“L T ,

”

, ã

, ỷ

126

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

ã

,

vuông, ỏ

, ã

,

ỷ

,

quỷ

,

,

,

ã

ã

127

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ẽ

,

ẽ

õ

ây là gì.

,

ẽ ỏ ,

, ẽ

, ẽ ỏ

,

ỏ

Đ

, , Đ

128

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ỏ ã

, ẽ õ dung hay

, và ã

ẽ

ã

,

lành ,

,

, “

ỏ ”, “ ”, “

ã ”,…

“ f*** f ”, “ f 129

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

f f*** ”… ha.

ánh

sáng ỏ ,

Đ ,

, ã

ẽ

an bình và

,

, ẽ

ẽ “

ã ,

” ha.

,

,

,

130

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

bê

Đ ,

Thánh là , , Đ ý linh

g thành, ý c

Đ

“ ẽ”

, ã

,

,

xung quanh, ã

,

, ,

ã

, ã

,

131

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

. B ã

ý l ,

,

, ý c ã ,

trong nhân gian.

H: ã

. À

ẫ .

K: ã ,

,

ẽ

Đ ý l ,

132

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

ẽ ,

,

… N ,

ẽ

, ẽ

,

ẽ ỏ

, ẽ

,

,

ẽ

133

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

mình hay không,

…

ẽ

ã ,

,

, , , ngôn

,

, ẽ

,

, ẽ

m , m

, ẽ

134

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

sách v ,

làm ỏ ỏ

“ , ,

, ”

ẽ “ ôi

”

ã ,

,

ỏ ẽ

, ẽ

,

hay

,

, ẽ

135

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ghi

và ,

,

,

,

ã

, ,

,

, ,

, , ,

, , ỏ

, ,

, , ,

, - …

136

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

Đ

ã ý c ,

ã

“

” ,

ý c ,

, “ ”

,

ẽ,

ý c , d

, ý

c ã ý c , ẽ

–

ý c ,

137

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã

, à ngành

ã , ý c

, “Y ”

,

, ,

t –

.

…

, ẽ “

”

mình,

ý do gì c (

hay

,

và

N ,

138

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, và

,

. mà chúng

nào thì , nào thì không và

,

…

H: ã P ã

K: Đã

, ,

,

ý l

,

,

lên trong suy ngh

ã

139

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

,

hay

, ý

, và ,

,

, ỡ

trình

Đ ỷ

ẽ , ẽ

quy à ẽ

, ẽ

140

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

13. SỐNG LÀ MỘT VỚI VẠN VẬT

141

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: V y khi nào thì c n sát sinh? Gi t càng ít thì càng t không?

K: B n v n sát sinh h , t c th , th c u ng mà b n tiêu th h ng ngày cho n t t c s n ph m v t ch t mà b n s h u và s d u c làm ra t nh ng quá trình có bao g m sát sinh th c v ng v t. Sinh ra và ch t chu trình hoàn toàn t , .

B n ch t c a vi c sát sinh là m t s trung tính, không không

cái m n sát sinh m i là v c t lõi.

N u b n sát sinh vì r ng b n c n th ỡng ch là m u hoàn toàn t nhiên.

N u b may áo thêu qu , n không mà bàn. B n sát sinh vì s ng th c v n khỏi t m ki m soát và ng t i cu c s ng c a b n hay nh ng sinh v t kh u h t s c c n thi y, b n sát sinh khi b n c m th y 142

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

r u th c s t t y u và c n thi t. H a, khi b n sát sinh v a mình thì b y quá trình tái t o và chuy n sinh c a m i sinh m nh.

n sát sinh v i m

b n l i d dàng tr “ ” – là k t s k t n i v i v n v Đ ng sáng t o. N n sát sinh vì s t c gi n, s ghen t a mình, thì b ã ng d a trên s s hãi c a mìn ng d a trên s s hãi thì là hành ng có m o v và gia c s t n t i tách bi t c b ng xã h i, nên v , b ã c m ỏi tình yêu k t n i muôn loài.

Khi hi u c u này r i, b n sẽ không còn phán xét hay ch trích nh ng k , c ác hay c tài n a, b i vì h là nh i hoàn toàn tr ng r ng tình yêu bên trong mình dù cho h có s h u hay chi

143

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

n a. Còn n n v n phán xét và ch trích h thì chính b u th n tình yêu bên trong mình. Và n u là , c 1 b n hãy d ng l hít th và t p yêu l y chính b n thân mình, r c 2 b n hãy t p ch p nh n, tha th ng k t , c tài hay c

Đ t và là cách duy nh t b n có th i th gi i này.

B i th b ng v b ngoài c a nó b i vì b n ch t hoàn toàn khác v u mà b p tr i th c d y, t n sau nhà và phát hi n th y cây hoa yêu quý c tàn phá b i m t con sâu xanh to ng ng, r i n t ã m l y con sâu y, bóp ch t và v t ngay xu t c nh ng gì b n có th nhìn th c, r i dù cho b ng t ác hay vô c không h quan tr ng b là ni m tin c a b n mà thôi.

144

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

V i cùng m ng sát sinh có bi u hi n y, thì bên trong hành

ng y có th x ng h , “ ”

“Á ” u t sát sinh v i c a mình cùng v i l i thi n nguy “L n khác tao sẽ bỏ mày vào m t cái l t cách có ki m soát nhé, còn bây gi thì xin l i v u ki n không

”, “ ” u t sát sinh v i s t c gi n c a mình cùng v i nh ng l i r a:

“Đ ng vào cây c a tao h mày, ch !”,

“Á ”

“ ” ng ch p nh n và hài hòa v i v n v t, là s c s v ng c a không gian, th i gian và không c g ng ki m soát b u gì “Á ” ng tách bi t v i v n v t và luôn mu n ki m soát m i th theo ý c a mình, luôn ch i v i s v ng c a th c t i.

N u t gi t con sâu y v i s t c gi n c a mình thì ã n cây hoa y thành y u t xác 145

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nh s t n t i c t , và v y mà s c g ng b o v i vi c t c g ng b o v l y s t n t i tách bi t c t gi a v n v t. Do v , ng d a trên s t c gi n sẽ

ch sinh ra cho t s kh u th n tình yêu mà thôi.

th , b ỏ

m i th qua v b ngoài và hình th c c a chúng, b i vì b n ch t i th c hi n m i có th hi u h c. Nh ng s phỏ là nh ng ni m tin n bên i ý th c c c a b n mà thôi, và thông qua nh ng s ỏ , ý th c c c a b ã o ra và b o v s t n t i tách bi t c th b n trong xã h i. B ng cách , càng phỏ yêu bên trong mình vì s tách bi t c a mình.

ng câu chuy n v m i ph n i thi c m t lò 146

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m heo. Cô ã c làm vi c u tiên c a lò m ,

u nh ng con heo. R i m i b u bàn tán, ch trích khi tin t i lên báo m ng i không th hi c v n

c t lõi u xét v b n ch ,

“ ” i vì cô ng v i lý do r i v n c n ph i tiêu th th t l n i công nhân lò m l i gi t chúng

v i s l nh lùng và vô c m c a mình, vì th mà cô y mu m nh , c u nguy n ng v N c ti p t c

chuy n sinh.

Không ch có sát sinh d a trên s t c gi n hay ghen t m “Á ”, mà là m t thú tiêu khi n ch v y. N u b th hi n s tài giỏi hay trí thông minh c a mình, thì b ã

“ ” - k s ng tách bi t v i muôn loài và 147

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

là m t

u hoàn toàn t nhiên trong chu trình v ng c mà thôi.

B n l a ch n cho mình cách s ng hài hòa v i v n v t (Ánh sáng) hay cách s ng tách bi t v i v n v t (Bóng t i). S ng hài hòa v i v n v i và an bình, còn s ng tách bi t v i v n v t thì thi u th n và kh chính n không phân bi nào thì là s ng hài hòa v i v n v , nào thì là s ng tách bi t v i v n v t, b i vì ý th c c c a b n r t là thông minh và luôn a b n. B n này th kia thì là s ng hài hòa v i v n v , c ch i là ni m tin c a ý th c c c a b giúp b n t n t i tách bi t v i v n v t. Và c y, ý th c c c a b n luôn nh y u lên c b n b i vì m

t o ra và b o v s t n t i tách bi t c b n trong th c t i này mà.

148

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Vì v y, ng h c cách k t n i v i v n v t ng b n h c cách t qua ý th c c

th c a mình và giành l y quy n ki m soát cu c s ng t nó. Ý th c c c a b n ch a tr mà thôi, nó r t c n tình yêu không mu n b cho không mu n b cho ra rìa nên nó sẽ luôn c g ng giành l i quy n ki m soát a b n r ng là b ã c nó.

a, trong quá trình chuy Đ t m i này, ý th c c c a b

theo b n và không mu n b bỏ l i . Vì th mà b n hãy t p quan sát, t ch p nh n m i khía c nh c a ý th c c c b n ng hành v i nó trên ch ng này.

v y, b n sẽ cho phép ý th c c c a mình d n d n giao này m t cách d , ng nh ng tín hi u c m xúc mà nó g i cho b n v nh ng th mà nó mu n

, n và nh ng th mà nó 149

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mu n làm. Vì r ng quá trình chuy n giao này sẽ

mang l i nhi u s i v v t ch c a b n, t o ra nhi c hay m t mỏi toàn thân, nên vi c a mình sẽ giúp ích cho b n nhi t nhi u so v i ni m tin mà b n t vào y h c hi

ý nh y, khi b ng

lãng phí và mua s m quá m c c n thi t c a mình thì ng c a b c vào lo “Á ”

H: u hay nói rằng vi b n v n hành m ng cao u này không?

K: Có m t lý do mà t r

h nghiên c u b , n l n ã ch nh s a và m i sách v ki n th c u mang tính ch y cu c s ng tách bi t v i v n v t, dù cho hình th c th hi n bên ngoài thì là s ng hài hòa v i v n v t.

150

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

B n có th không , t hỏi b n m “L n cu i cùng mà nh ng con i phàm tr n tr thành Thánh hay Ph t là khi

, c? T i sao bây

gi chúng ta không còn th y nh ng v Ph t th t s n , i mà có th làm b n b t trào dòng l h nh phúc khi b n v ng cách xa h hàng ch c

” Đ u này t sẽ k cho b n l n sau, cho b n bi t r ng th l c bóng t ã tr , h ã gi i trong mê mu i.

B n ch t a câu hỏi c a b n chính là:

“ t là s ng chan hòa v i v n v t b ng tình yêu a mình”, ng ,

ta l i hi “Ph n v t nên Ph , ng v t” B i vì s ng c a các th l

nh n th c khác nhau c a các t ng ý th c khác nhau, nên chúng ta d n hình thành nên ni m tin “

151

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

là Ph t, không sát sinh là Ph t, mà Ph t thì thoát khỏi vòng luân h i và không b ng ki p súc sinh hay a ng ” Do v y,

không sát sinh tr ng có ngu n g c t s s hãi c a ý th c c c a b , nó b o v s t n t i c b n khỏi ch . Và mà m t ngh ã c t o ra, ý th c c th c a b n mu n b o v c a b n và tìm ki m

, ng và mong mu n này l i t o cho b n s tách bi t, s ch u ng và s thi u th n tình yêu.

T nh c l i m t l n n a nhé, Ph t ng thái giác ng , tr ng thái th u hi u th c t , không ph i là m t nhân v t c th nào hay là m t b c b t k khi nào t nh c t i ch Ph u b n có th l i hi n ra ngay m t nhân v t b c v y mà b n nh n ra r ng mình b

ng r t nhi u t ã

152

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

sinh ra và l n lên, và s ng này phát tri n thành h ni m tin v ng ch c bên trong b n, r i chúng quy nh t ng ng c a b n trong cu c s ng h ng ngày.

Đ c tr ng thái giác ng và th u hi u th c t i, b n c n ph i có m t b não v i c u trúc ho ng m c cao . B n không th hy v ng r ng mình có th hi c m i tri t lý hay giáo lý ch c, và b không th tr thành Ph t ch v i ni m tin c a mình

. B n CẦN và CẦN PHẢ c a mình i b v y, b n c n hi u r ng b n không th nâng c p não b c a mình ch v i xen-lu-lô-z c, b i vì b não c a b n có thành ph n c u t o ph n l n là ch t béo n l n da th t c a b n, c a b n thì l i không th t t ng h c m i ch t béo mà nó c n.

Nh u t nói không ph i ch là tâm

, c tâm linh, nó bao g m c V t 153

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

lý, Hóa h c và Sinh h c. T sẽ l y m t ví d b n hi u v quá trình t ng tr thành Ph t nhé. B n hãy hình dung m t c c than là i ã giác ng Đ u gi ng nhau gi a hai cái này chính là v thành ph n, hai c làm t Các-bon c , m khác là c u trúc liên k t gi a nh ng nguyên t Các-bon v i nhau.

C c than thì có c u trúc Các-bon r i r c và không

, u trúc Các-bon Đ bi n c c than

n c n ph c c than i

nhi và áp su t r t cao, r i khi trong môi y thì nh ng nguyên

t Các-bon trong c c than sẽ b i v c u trúc. Nh ng h t Các-bon b u x p g n l i nhau v i c u trúc tinh th và chuy n t c c than v i b m t g gh i b m t sáng bóng. B i v y, m t c c than to sẽ gi c 154

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c a nó l i nhi u l n khi nó chuy

i tr thành Ph y n h , p nh n và tha th c cho t t c là b ã mình m t tr ng thái ng cao. Và khi b n gi trong mình tr ng ng cao này m t cách nh thì v t ch t Các- b n sẽ b i v c b n sẽ i d n t c u trúc Các-bon r i r c và n ng n sang tr ng thái c u trúc Các-bon tinh th và r n ch c. Và v y mà c a b n sẽ ph n nào gi c l i, l chân lông ẽ thu nhỏ l i và làm cho b n có làn da m n màng.

Ch c h n b t là hi m r , i vì không ph i ch c n có nhi và áp su t cao n , mà nó còn c n ph i có ng Các- u c n thi t. Vì th mà dù u ki n nhi và áp su t t r t nhi , không ph i ch 155

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c hình thành. Con

i tr thành Ph , n gi cho ng t n s th t cao

l i không cung c c a mình nh ng ỡng ch t c n thi c a b n có th tái c u trúc sang m t tr c, và v y làm sao b n có th c t i tr ng thái giác ng th c t i.

B n không th c a mình v i con c, b i vì chúng hoàn toàn khác

v i b , z c hi u và h vi sinh trong d dày chúng giúp phân gi i xen-lu-lô-z thành axít amin và ch t béo. Ngay c c a b n không z c lactose trong s a bò hay s a dê, v y nên vi c tiêu th s a và các s n ph m t s a mà có ch a lactose có th sẽ

làm c n tr vi c h ỡng ch t và vi ch t t th Đ ý do vì sao b n th y r ng nhi u lo i s i b nh 156

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

“ ”, nó không

c n tr vi c h ỡng c i b nh. Và vì quá trình tách lactose ra khỏi s a sẽ

thành s a lên r t nhi u l n, cái mà sẽ làm gi m t l tiêu th c i dân, nên ngành s a dân d ng ng l ng tránh h , ch khi b n b b nh thì b n m i dám chi nhi u ti tiêu th nh ng lo i s t ti n mà không có ch a lactose.

Khi t t nh ng dòng ch này thì t n r t béo và không c m th y ngon mi t n Đã ng giai n t n hay là ch i th t n c, ph n l n là vì t u ng theo ni m tin c a mình, nghe theo nh ng l i khuyên hay ch b o t i khác bên ngoài. R i khi t c a mình ng th mà nó c n, t b u c m th y d ch t nhi u và t không còn quan tâm n b t kì s o nào n a, dù ai nói ai ràm th 157

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ng còn quan tr ng, cái quan

tr c a mình và c m th y tho i mái v c a mình.

t k cho b u này, b n có tin hay không không quan tr ng, vì r ng không bi t sau mà thôi. R ng Cholesterol không gây h i cho tim m c a b c l i, Cholesterol là y u t c n thi c a b n. Th ph m chính cho v tim m ch và th a cân không ph i là Cholesterol mà ng, d u tinh luy u. N u b n không tin thì b n c ỏi ông bà n i ngo i c a mình mà xem, n n v n còn ông bà n i ngo i. R ng cái th i c a ông bà n i ngo i c a b n làm gì có khái ni m v v th a cân hay tim m ch, và h tiêu th th t mỡ trong m i b ng ngày mà v n khỏ cái tu i 90. Cái gi t ch t h ph n l n không ph i là b nh t t mà chính là chi n tranh, tai n n ch là b con trâu 158

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u mà ch t. B nh tim m ch và ung xu t hi n t trong vòng 100

l , v i s i và du nh p c ng kính, d u tinh luy u. Nh ng ki n th c b ã bóp méo vì m quy n l gi i trong u mê và s hãi. C ng gi c tôn giáo b ch nh s a v y, t sẽ k cho b n trong l n khác.

Cu i cùng thì b n ph i quay l i v

c a mình mà thôi, r ng hãy l ng nghe t ng c m xúc và mong mu n c , , n hãy h và linh h n trên cao c a mình, ch p nh n r ng nh ng th mu n thi c a mình, dù cho

“ ” “ ”

n a, và ch p nh n r ng m i th i khác ã c s t s n

cho s c n thi t và s phát tri n c a b n thân mình.

159

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Và b n ph i gỡ bỏ m phán xét hay nh ng s s hãi v v tình d c, vì r ng nh ng quan ni c t gi b n trong tr ng thái s hãi, và khi s ng trong s hãi thì quá trình th c t nh và giác ng c a b n sẽ b c n tr .

Tình d c là m t th r t quan tr y nh ng bí n, nó là cây c u k t n i v Đ ng sáng t o, là ngu n g c t n t i c a v n v t. Tình d

sinh v y thôi, b n có th “ ”

“Á ” u b n dùng tình d c theo

“ ”, trân tr ng, yêu c a mình và gi ng th c c cân b ng và khỏe m nh (b n dùng nó m không quan tr ng). N u b n dùng tình d “Á ”, thì b n sẽ nh s t n t i c b n qua vi c s h u và xâm h i khác.

B n c n ph i cho phép b n thân mình sát sinh, b n có c a b n, vì b n là m t 160

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

hình nh c Đ ng sáng t o quy không và không , sinh và di t là kh n ch t v n có c a b n, u quan tr ng là b n sẽ dùng kh s ng hài hòa v i v n v t o ra s t n t i tách bi t c a b n so v i v n v t. M t bên sẽ cho b n cu c s ng an bình và h nh phúc, còn bên còn l i sẽ cho b n kh ng.

N u b n nh t quy t mình ph không cho phép mình sát sinh dù ch là m t con ki n, là b n v ng v i n i s hãi c a ý th c c c a mình, v i ni m tin r “ không sát sinh, tôi s ng hài hòa v i v n v c t n t c b o v khỏi m i kh p l ” i ni y, lu t h p d n c sẽ n nh ng s vi c và c ng x y ra c m t b n, b n có th th c ni m

, r i b n h c cách gỡ bỏ nh ng

ni c ch p nh n và tha th cho b n thân mình i khác.

161

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Đ ng sát sinh hay tai n n d n cái ch t c a sinh v n ra c m t b ( i khác thì l i không th y), và u này sẽ làm b n b s c, bu n bã

hay lo l ng. S , b n có th sẽ i khác ho c là b n mu n khuyên nh i ta nên d ng vi c sát sinh l i. B n th y, không ph i là ng c u chúng sinh c a b , ng c u v t và b o v l y ni m tin c a ý th c c c a b n.

th , i khác sát sinh là hành ng d a trên s s hãi c a b , b o v o th c a b n, và v y mà sẽ ch t o thêm cho b n kh ng mà thôi. B ã b i vì b ng Ph ẽ

c t i

v y, Ph t ch t qua m i s i m t cách

“ ” t sẽ không ng tay u gì h t c mà ch

162

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m i v i trái tim c Đ là trái tim ẽ làm r ng m m i trái tim khác, t gi ng m t h ng, làm i th c t nh sau m u c m th y nh ng n , s ch ng c a nh ng sinh linh khác.

ẽ i th gi i

này, không ph i b ng s phỏ , trích, phán xét hay bi u tình b ng mà là b ng tình yêu và s tha th c a trái tim mình cho t t c chúng sinh. Và b không c n công c gì ghê g m c , c n b a mình, hít th và quan sát m i th n ra c m t mình, r ng sẽ có m t u kỳ di t hi n b t kì lúc nào: Khi b n ng, r a chén, bàn làm vi c, gi a

, ang lúc t m, ng i v sinh, xem ti , i

…

163

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

14. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

164

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Gi thì b n k cho t bi t th l c bóng t ã m soát Đ t là ai ch ?

K: Ha ha. Là chính b n ch , t ph n m r ng c a b a t . T sẽ

không k cho b n nh ng cái tên hay là nh ng m c th i gian này n , sẽ k cho b n quy lu t phát tri n và ti n hóa c a m i sinh v .

gi ng th mà t ã cho b n t u n gi , t sẽ không d y cho b n hay k cho b n th gì m i h t c b i vì t t c nh u t nói u là ki n th c c t lõi c mà b u bi t h t Đ u t là giúp b n nh l i nh ng gì mà b n v n bi t

, mà nh ng thông tin này sẽ d dàng l i trong tim b n dù là b n ch c qua chúng m t l

n th y r , t n t ng phát tri n chính: M t là s ng hài hòa v i v n v t (ánh sáng), hai là s ng tách bi t v i v n v t (bóng 165

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

t i). T t c s t n t c t o ra b i m Đ ng sáng t o b t t n duy nh t, và m i sinh m nh u là m t ph n c Đ ng sáng t o. S tách bi t (bóng t i) thì không h t n t i t ng ý th c linh h n mà ch t n t i nh ng t ng cõi có s t n t i c a v t ch t, không gian và th i gian mà thôi. T t c s t n t i u là con c Đ ng sáng t o, ánh sáng hay bóng t i u nh Đ ng sáng t o quy

Đ l y ví d c th v hai thái c c phát tri n c a s s , chúng ta sẽ ng t i nh ng n n khi t v ánh sáng – hay là s ng hài hòa v i v n v t, và nh ng n thu n khi t v bóng t i – hay là s ng tách bi t v i v n v t.

Nh ng n n khi t v ánh sáng là nh ng loài sinh v t phát tri n cao v tâm linh và c phát tri n cao v s

thông minh và kh , h v n gi c s 166

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

liên k t c a mình v i thiên nhiên cây cỏ và tôn tr ng m i s s ng . H ng kho ng th ã a và bi u hi n ra s b o v s t n t i c h khỏ

rét và b nh t t, u tiên c a s tách bi i h tr n này r t nhanh b i vì h s ng v i con tim c a mình là chính và , h s ng chan hòa và chia s , ỡ l ng t n t i và ti n hóa. H nh ng a riêng mình trong th i kỳ u phát tri n, khi mà ý th c c a h còn t ng th p. Và qua hàng ngàn, hàng tri ng trong hòa bình, ý th c c a h phát tri n d n và h tr thành loài sinh v t khai sáng. S , h hòa nh p vào c , là c ng bao g m t t c nh ng n ã t t khai sáng và phát tri n cao.

Đ u d th y nh ng n n ánh s ng khá n, h t

167

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

n ng s quan tr ng v hình th c và v t ch t, h ch t nh u c n thi t cho s tr i nghi m c a mình. H xây d ng công trình b ng nh ng v t li u thân thi n v i t nhiên, và h tr ng tr t b ng nh không gây h i cho ng hay nh ng s s ng khác. Và khi h phát tri n t i t ng cao, ý th c c a h và h có kh dùng ý ni m c c i bi n v t ch t. H dùng kh c làm bi ng c a v t th , bi n nh ng c ng thành h có th nhào n n chúng thành nh ng v t d gh hay công c ng, ã sẽ

dùng ý th c c chuy ng c a v t ch t v l i tr u, c l i tr ng thái r n ch c. Và vì h ã n ra khỏi ý th c c th c a mình, h không còn phán xét hay ch trích b u gì, không còn s hãi, ghen t ,

. H s ng v i m t s th t duy nh , 168

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u c Đ ng sáng t o và t t c ch là m t. Và ý th c c a h c k t n i v i nhau, giúp h có th giao ti p v i nhau b t kì lúc nào và b n thi t ph i qua nh ng công c bên ngoài. N t s ki x y ra , n u m i không th tham gia tr c ti p b v t lý c a mình thì h có th tham gia b trung gian c a mình, chúng ta ng g i là pháp xu t h n.

Ở n a h n t i b t kì l i nói d i hay bí m t nào, vì lẽ m i hành a m i thì luôn c t t c

m i bi n, và m i vi c làm c a m i u n m trong s ng thu n c a c c ng.

H không có xe c n máy móc ph c t t, h có th dùng nh ng v t d ng n m th m v i và dùng ý th c c a di chuy n cá 169

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nhân. Khi di chuy n s i hay nhi c, h n l n ng ý th c c a h . H có th k t n i và giao ti p v i nh ng n

tinh c a h , b u ng s t p trung c a mình n v i nh ng mà h mu n liên l c.

H có s hi u bi t cao v y lu t t n t i c .

H có th t o ra nh ng công c v i ch t li u, hình dáng và tính ch s d ng nh ng chi , t nóng hay dùng

ch a b nh. Và nh mà h u là nh ng lo ng t do và hoàn toàn không gây h , h s ng m t cách n và chan hòa v i t nhiên mà không h có b nh t t hay kh c dù h không dùng khoa h c, công ngh hay máy móc chúng ta bi t, có t t c nh ng ti n nghi và gi i trí mình c n. Qua th i gian, h phát tri n cao 170

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

d n và tham gia sáng t o cùng v Đ ng sáng t o, giúp t o ra và v n hành nh ng h th ng s s ng m i .

…

ng n n v ánh sáng, nh ng n n v bóng t i thì l i hoàn toàn khác bi t và ph c t n nhi u l n.

Ch c b ,

có nhi m gi ng v i n chúng ta hôm nay.

M t n ng tách bi t (tr thành bóng t i) khi h s d a mình là chính và trái tim c a mình là ph uy logic là m chính c a ý th c c c a m t sinh v , c hình thành t quá trình phát tri n, ti n hóa và là s n ph m t n t i trong th th , khi h tìm hi u b n ch t c thì h ng th i dùng ki n th c h c t o ra và b o v s t n t i c a 171

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mình, r i t o ra s tách bi t c a h so v i v n v t và t o ra bóng t i.

t o ra s tách bi t cho mình, h c n y u t i chi u và v y mà t o nên s t n t i c a hai khái ni m: S s h u (có/không) và s công nh ( / y, s không s h o nên tính ch t s h u cho m i: H n có m i th o nên h n, tôi không có gì c u này t o nên tôi; và s không công nh o nên tính ch t công nh n cho s t n t i c a m t i: H c m i công nh t o nên h n, tôi b m i thù ghét, xâm h i và u này t o nên tôi. B i th , khi nói v s tách bi t (bóng t i) thì m i th tr nên ph c t p

, và v y mà m t sinh v t d t s k t n i v i ý th c linh h n c a mình và ngã g c c s s hãi c a ý th c c , b o v s t n t i c s ng c a mình.

172

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

R i n a h phát tri n d n v i s ra i c a khoa h c và công ngh , cùng v i chi n tranh không ng ng ngh và luôn phát tri n v quy mô, tính ch t. T nh ng cu c chi n v i lý n nh t là b o v lãnh th và nguyên li u s ng, cho t i nh ng cu c chi n v i lý do vô cùng tinh vi và ph c t p, ng lý c t o b o v o th t ý th c c c a h , hay theo ngôn ng c a loài t n.

Nh ng cu c chi n không ng ng ngh y sẽ

n ba k t c c khác nhau. M t là h sẽ th c t nh v i trái tim tình yêu c a mình, t i t i m t. Đ r i h i, ch m d t m i chi n tranh và b u s ng trong cân b ng v i v n v t xung quanh , s ng hài hòa gi a trái tim và trí óc c a mình (là s cân b ng gi a ánh sáng và bóng t i), giúp t o nên m t ki m xúc c p cao. Và

, h thoát ra khỏi s tách bi t b i ý th c c th c a mình và s ng v i ý th c linh h n c a mình.

173

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Đ b n và gia nh p vào c ng v i nh ng n minh phát tri n cao.

Đ i v i k t c c th hai, thì h không th tìm c l n cái k t c a s t h y di t mình. T gi b o v lãnh th sinh t n cho t i nh ng n n di t ch b o v o th c a mình, và v y mà h n k t c c c a s h y di i h s , r t nhi u n ã hoàn toàn và bu c nh ng linh h n ph n nh ng hành tinh khác có m c phát tri ti p t c h c t p và phát tri

Đ t lúc này v y, có r t nhi u nh ng linh h ng n g c t nh ng hành tinh khác ã h y di t hoàn toàn.

Đ i v i k t c c th ba, thì nh ng cu c chi n dài ng gi a h n h i k t, m i chính quy n c sát nh p l i và tr thành m t qu c gia duy 174

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nh t. R i h ti p t c phát tri y m nh v khoa h c, k thu t s phát tri n v b o m t và không giao ti p v i nhau b ng ý th c mà là b ng ngôn ng , và thông qua nh ng công c và thi t b . Vì h s ng trong ch tách bi t, ch

“ ”, nên h c n ph i liên t c tiêu th nh ng lo i

“ ” gi s ng cho s tách bi t c a h .

Nh ng th s hãi c i khác hay v t khác thông qua nh u khi n và xâm h ; n là s d , nh mà d a trên nh u khi n hay xâm h là trên n gi l p.

M c dù th ng nh i m n, luôn có l c n i b và xã h i

luôn t n t i t n , mà nhà tù luôn t n t i.

Vì khi s ng trong ch tách bi t, ý th c c c a h luôn tìm ki và ch ng t i

, n là t chính b n thân mình gi 175

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

cho s t n t i tách bi t c h . R i thì khoa h c c a h phát tri n t nh cao, h có th c i bi n i gen c a mình, và th mà giúp ch m d t ã c a h , b t u s ng v b t t c t hoàn toàn s k t n i v Đ ng sáng t o. R i h t xem mình là Chúa Tr i khi h có th t o ra và c i bi n nh ng s s ng theo ý mu n c a mình v i khoa h c và k thu nh cao. H có th t o ra trí thông minh nhân t o cao c p và m i lo i rô b t, máy móc ph c v cho n a h . Và h phát tri n cao v công ngh rô b t nano, công ngh phi thuy , công ngh ng t do hay công ngh trình chi u l p th trên không gian th c…

n mà nói, h có kh c t t c m i th và h có th u khi c c không gian và th i gian theo ý mu n c a mình, m t m

. Tuy nhiên, m u r t quan tr ng là h không th t o ra s s ng m i có linh h c 176

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

n a, mà h ch có th u khi n và bóp méo nh ng s s ã n hay là sáng t o ra nh ng con rô b i hoàn toàn vô c m mà thôi.

Vì r ng b n không th c cho m t con tinh trùng vào tr ng và r u ki n y chang trong b i m thì nó sẽ phát tri c, mà b n c n ph t nó vào trong m t sinh v t có ý th c linh h n thì quá trình th tinh và phát tri n thành phôi m i di n ra. B i vì h ã i bi n gen c a mình, tr thành b t t và c t k t n i v i ý th c linh h n c a mình, nên h không th t mình sinh s c n nên vô c c m i s s ng.

, n a h d ng l i m t s ng nh nh và b u ch t d n, ch t mòn qua th i gian.

Nhìn t bên ngoài, thì n a h r t là p và phát tri n v i quy ho ch, ki nh cao. H gi ng s p và m ng 177

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

v t khỏe m l i không có c m xúc v i chúng. N u c n cán ngang m t cánh r ng hay l p m t vùng bi n ch làm m c th ng tay mà làm v y thôi. Và n u có thi u h t b t kì lo ng th c v a thì h vi c nhân gi ng chúng ra th t nhi u và th chúng vào m b o s ng sinh h , b o

v ng mà h sinh s , h coi mình là l và xem ng nh ng s s ng th , m chí h còn b t nh a nh ng n làm th ,

i x v i gia súc, gia c m v y.

Qua th i gian, h m r ng ph m vi ki m soát v i công ngh phát tri n c a mình, tìm ki m nh ng n trong giai n phát tri n còn th , n mà nh ng linh h c t p v cu c chi “ ” v i “Á ”

và t o ra r t nhi ng s hãi. Lúc này, h ch 178

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

là nh ng nhân v t núp sau sân kh u, nh ng t ng u khi ng. Còn

sân kh u chính - t ng không gian th 3 mà chúng ta ng trong, là nh ng n non tr ng phát tri n và ti n hóa.

Đ thỏa mãn kh m soát và th hi n tài c a mình, h nh ng hành tinh non tr và bi n chúng thành lãnh th c a mình. H d ng nên nh ng nh t nh ng n này l i, gi a trong t ng ý th c th p b ng cách s d ng khoa h c và k thu t c a mình. Và th là h b Tr i, i chính là h , còn bàn c là nh ng n

, h m và

chiêu m i m t s ng tham gia a h , tr thành nh ng con bài ch l c trên bàn c và d n d a vào nh ng mâu thu n và chi n tranh không ng ng ngh .

179

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Đ gi c s ng trong s tách bi t, h ph i liên t c t o ra ng s hãi cho nh ng a c a nh ng hành tinh mà h chi m u khi a mình, h bí m t liên l c v i nh ã o c a nh ng qu c gia l n trên nh ng hành tinh này, r i h cung c p cho nh ng qu c gia này ki n th c và công ngh y s phát tri n c a khoa h c, k thu t và quân s , dùng công ngh c a mình ng tâm trí c a nh i dân b a và t o ra nh ng cu c chi n tàn kh c kéo dài.

th , ng ván c mà ch có m t

. H t Chúa Tr i và

, còn nh ng con vua con h u chính

là nh ng ng sau nh ng h th ng kinh t , tài chính toàn c u hay nh ng h th ng hi p h i bí m t, và nh ng con mã con xe chính là nh ng tỷ phú hay nh ng chính tr gia. Và h g th c hi n vi c b t cóc nh a vì m c 180

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã , ng h và

Liên minh bóng t i c a h t d n ch t mòn vì h không th t sinh s c n a, nên h c n nh giúp ph c h i n minh c a h .

Và t ng không gian , h p nên h th ng bao b c l y toàn b hành tinh h chi , n m i s can thi p hay gi i c u t bên ngoài. H dùng công ngh b c cao c c n s th c t nh c a nh ng b a. H reo r c nh ng n i s hãi v s c a nh ng n minh bên ngoài mà nh ng n n là không th xu u l di n

và tr c ti p c u giúp nh ng n c.

H a, h o ra nhi

ki m soát bàn c c , o ra b nh t ki m soát dân s và gi a s ng trong s hãi, hay t o ra thu c phòng b nh có ch a các 181

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ch c thù ki m soát t n s ng mà m i ph c tiêm ch ng ngay khi còn bé, hay là t o ra nh ng h p ch t kim lo i n ng và bỏ chúng c u ng, th c ph làm gi m kh t n i c a v i ý th c linh h n c …

“ i ai sẽ c u, làm sao h có th t gi i thoát cho

” c ch n là sẽ i n c u r i, và bây gi m i là ph n hay nh t c a b phim dài t p Sẽ luôn có nh ng k ho gi i c u nh ng n giam c m trong bóng t v y. Và nh ng k ho c an bài t c khi nh ng n giam c m, th c khi nh c hình thành n N , L ã c hình thành v i s tham gia c a nh ng n minh phát tri n cao (s ng t ng không gian th 5

i nhi m v ỡ, h tr hay

182

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c u giúp nh ng n n trong t ng không gian th 3.

Bên c nh vi i bóng t i, Liên minh ánh sáng giúp Liên minh bóng t i thành l p lãnh th c a mình, v i nh c nh giúp các linh h n non tr h c t p và tr i nghi m, a t h y di t mình hoàn

toàn. R , L ng có giao kèo v i Liên minh bóng t i r “X i

, hãy giúp qu n lý khu v c này, chúng tôi sẽ r Cho n ngày nh ng linh h n ng thành, chúng tôi sẽ quay tr l gi i c u h , và chúng tôi sẽ chi u v i chúng b n t i phút cu i cùng n u chúng b n không ch u t bỏ khu v , cho nh ng linh h c phát tri n sang m t t ng b c m ” Sau khi ã làm h t nh ng gì mình c n, Liên minh ánh sáng ra v Liên minh bóng t i l i v i a mình.

183

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ng, trong công cu c gi i c u nh ng n giam c m trong bóng t i , thì luôn có m t s ng linh h n c a Liên minh ánh i truy t

ki n th c ng, y s phát tri n c a nh ng linh h n b a. Nh ng linh h n tiên phong này sẽ ch n nh ng v trí u ki n khác nhau u thai và l n lên, v i s th c t nh c a ý th c linh h n c a mình c s p t tr c. H sinh s ng a ng và h b u truy n d y nh ng tri th c và quy lu , nh u mà ng truy n l c khi h

, ng l i l i nh n r ng m t ngày nào sẽ quay tr l i cùng v i

gi i c u toàn b a khỏi bàn tay c a th l c bóng t i. Tuy nhiên, sau khi h , u b ng và ch nh s a l i b i Liên minh bóng t i, ngay c cái ch t c a nh ng 184

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

chi làm gi b ng công ngh trình chi u l p th trên không gian th c và y thêm s s hãi, s tách bi t trong a.

R i ngày gi i c u hành tinh b giam c m trong bóng t i n, khi mà nh ã h nh ng bài h c tr n gian, nh ng bài h c v ánh sáng và bóng t i. Và s kh u c a cu c gi i c u này, m t s ng thành viên c a Liên minh ánh sáng sẽ , i xung phong c m nh ng ng ng gi a bi n tr c và không l i thoát. H t xung phong th m ng cho nh t sau, và là t g p nhi t, vì th mà r t nhi u trong s h ã n cái k t là s t v n. R i thì t th 2 b u ra tr n, v i s

bám tr v ti p t c c m gi và th p thêm nh ng ng c m i t b th không lâu sẽ b th 3 v i s ng chi n 185

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, b

này sẽ chi m m t ph n nhỏ dân s c a hành tinh giam c m và nh ng linh h

sinh s , th c a h nh ng c u n ng ánh sáng t bên ngoài và t nh ng phi thuy n c a Liên minh ánh sáng ( t ng không gian a không th c) vào

trong hành tinh, nâng d n t n s ng c a hành tinh b chi t m c t n t i m i.

Ngày l n cu i cùng n, Liên minh ánh sáng v i h i không gian hùng h u c a mình b u ti n g n l i hành tinh b chi m

, giáp lá cà v i Liên minh bóng t i.

Cu c chi n v i quy bùng n trong chi u không gian mà n m ngoài t m m t c a nh a chi u không gian th 3

th , m t bên v n sinh s ng nh ng 186

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

l p l i, còn m t n ra cu c chi n h t s n. R i cu c chi n ph i n h i k t, Liên minh bóng t i b u tan rã và tháo ch y khỏi khu v c chi . Sau

, ng h th ng thi t b ng c d ng nên ki thì u b tháo gỡ và h y bỏ. Ti p theo, Liên minh ánh sáng sẽ t o ra s b o v cho hành tinh v a m c gi i phóng, tránh m i s can thi Liên minh bóng t i.

Khi m i v t ng ã c gi i quy t n thỏa, Liên minh ánh sáng b u chuy n sang t ng không gian th 3 và tóm g n nh ng con vua và con h u c a bàn c . N n m t u, nh ng, con mã, con xe b u m ng và c g ng t o ra càng nhi u s s hãi càng t t, b ng vi c t o nên nh ng tin t c gi gây s hãi quy mô l n và c g ng t o ra nh ng cu c chi n tranh m i lúc này thì nh ng 187

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

k ho y không còn m y tác d ng n a, b i ã l o bóng

t i r i, không còn m y ai mu n c và xông ra chi ng thêm n a.

T , i quân ánh sáng mà ã b t ẽ b u công vi c th t s c a mình, không còn ph i n n a mà b u ng lên và truy n ng n l a ánh sáng cho t t c m i còn l , cho t i khi ng n l a trong t t c nh c th là lúc m t hành tinh m ã c hình thành, m t hành tinh ch có tình yêu và hòa bình.

…

Đ y lu t phát tri n chung c a s s , ng th là câu chuy n v Đ n v Trái Đ t thì có nhi u u n khúc và thú v t nhi u l n, và có lẽ t sẽ câu chuy n này l i cho nh i b o h nhân lo i, h k l i v i chính l i k c a 188

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c a chúng ta v i nh ng

Đ t.

Khi b c c nh ng dòng ch này, t mu n b n bi t r ng cu c chi n gi a ánh sáng và bóng t i ã n h i k t. Liên

minh bóng t ã y lùi khỏ a ph n c a h m t tr i, Đ ã c cách ly hoàn toàn khỏi m i s can thi p t bên ngoài. Bây gi i quân ánh sáng trên m t b u công vi c th c s c a mình: Truy n nh ng ng n l a trái tim cho t t c m i i còn l i trên m t. N u b c nh ng dòng này, thì b n là m t ph n c a Liên minh ánh sáng và là nh i ti p theo c m l y ng , ã c ra khỏi s s hãi c a ý th c c c a mình ng lên v i s th t c a mình, không ai có th làm h i b c n a vì b i s b o h c a sáng nh ng chi u Đ m i Liên minh ánh sáng và vô vàn nh ng v Th n 189

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Thánh Tiên Ph t. Và khi t t c nh ng ng c trên m c th p sáng thì m Đ t m ẽ

b u hi n hình, v i s a t t c nh ng nh ng t ng không gian , là nh ng ã i ch chúng ta trong su t hàng ch c

, ng th c s .

y, b n hãy ng ng vi c cho phép nh ng tin t c truy n thông làm mình s ã , ch là nh ng c g ng cu i cùng c a Liên minh bóng t i v i mong mu n i canh mà thôi. Cu c chi ã an bài và không gì có th c tuy n không gian th

trên. Th c t i không gian th 3 c a chúng ta c nâng d n t n s t n t chuy n qua th c t i không gian th 5, và quá trình này di n ra nhanh hay ch m thì tùy thu c vào vi c b n s n sàng bỏ ra bao nhiêu s c l th p sáng nh ng ng c khác.

Vì r Đ t c n sang m t t n s t n t i m , c vào 190

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m m i, nên nh ng hành tinh hay ngôi sao trên tr i mà chúng ta t ng bi t sẽ i và không còn gi c kia n a.

Gi ã i lúc chúng ta gác qua m t bên nh ng cái tên, tên c a b n, tên c a h , b n n t , h n t … và t t c không còn quan tr ng n a.

T t c nh u là s n ph m c a hay ý th c c c a chúng ta mà thôi. Nó có th giúp b n hi u c nh

ng th o ra s tách bi t c a b n, vì th mà khi ph thu c vào nó, b n sẽ luôn phán xét và ch trích nh i khác hay v t khác bên ngoài. Bây gi ch có m u quan tr , n hãy nh l i nhi m v c c khi b n b u ki p s ng này: Nh l i và tr l i là b n ch t th t s c a mình, là ng n l a tình yêu vô b bên trong trái tim c a mình mà g n t t c m , r i cùng nhau t o nên Đ t m i và ng tr l i m t.

191

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ã n lúc b n ph i d ng m i công cu m s th t c a mình l i r gi c b n v ã ã tìm ra Châu M . Vì th là s th t trong trò ch t mà thôi, mà s tách bi t thì không có th t nên nh ng s th t b m thì không ph i là s th t cao nh t. V y nên, b n không c n ph m b t kì s th t nào n a, vì r ng nh ng s th t thì không tách bi t

c a b n. T bây gi , hãy nh n ra và gi l y bên trong mình m t s th t cao nh t và cu , chính là s , , p nh n và tha th !

192

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

15. GỠ BỎ HỆ NIỀM TIN

193

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Bằng cách nào mà t có th th c ni m tin c a mình và gỡ bỏ chúng?

K: B n không c n ph i c g ng tìm chúng trong

, ẽ r và linh h n c a b n sẽ ch cho b n th y nh ng ni m tin c a b n b ng nh ng s ki n, s vi n x y ra cho b n trong cu c s ng h ng ngày.

Ni m tin c a b n là m t h th ng ph n x có u ki n, là h th ng d a trên s s hãi và có m c b o v s t n t i c v t ch t c a b , b o v o th c t o ra t ý th c c c a b , m i c m xúc mà có ngu n g c t s s ã c gi n, lo l ng, kh , ghen t , , t h ng, t hào, phán xét, ch gi u, ch trích, khinh b , t … c hình thành d a trên h ni m tin c a b n – c hình thành d và xã h i n sinh ra và l n lên.

194

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

B i vì t t c linh h n c ã ng nh t l a ch n tuy n th c, t con tàu cao t c

tr l i là ý th c linh h n c , t ra khỏi ý th c c c ng tu t p t m ý th c th p v i s s hãi và tách bi t, lên t i tr ng thái ý th c linh h ng m t kho ng vài ch , , thì bây gi tuy n th i gian không gian mà có th cho phép chúng ta cán t v i

, Đ ng i vi c thay vì 2-3 ngày m i có m t s vi c làm xu t hi n s s hãi trong b ( , , t c gi … b n có th th y s s hãi trong mình hàng ch c l n cho t n mà ch x y ra trong m t ngày.

Đ ý do vì sao b n c m th y r ng th gi i th n b n di t vong. T t c m i th b n nhìn th , c 195

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u làm b n n i lên s s hãi, t c gi n hay ch trích.

T nh i g n cho t i nh i xa, t cu c s ng th c cho t i xã h i o, t nh ng tin t c truy n mi ng cho n tin t và m ng xã h i, t t c và t t c c làm b tr ng thái hoang mang và lo l v y, s v n ng c trong hi n t i lúc này là có m c t c m i s s hãi trong t t c m i i n i lên trên b m , chúng ta có th th y c nh ng ni m tin c a mình và tháo gỡ

Chúng ta sẽ nh c nh ng ni m tin c a mình và tháo gỡ chúng b ng cách ch p nh n và làm ng ý th c c c , chúng ta có th k t n i l i v i ý th c linh h n c a mình. Và ã t n c v i ý th c linh h n c a mình r i, b n sẽ d n hi u ra và nh n ra c s hoàn h o c a s s ng và t o hóa, t h th ng kh ng l tuy p và kỳ di u, r ng t t c v n v t h u t c s p t và an bài m i, ph c t p 196

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

“ ” n b u c m th ng tình yêu k t n i v n v t v i nhau, ch c , u ch n v i b n b ng nh t ng n ng i và chóng vánh, i nó sẽ tr , ng tr c và r i tr thành tr ng thái t n t i m i c a b n.

Tr ng thái t n t i m Đ t m i mà t v c p t u n gi , n s 100Mhz (t ch l y làm ví d ) mà không t n t i b t kì s s hãi hay tách bi t nào. Và không ph i r ng khi b n chuy z i thì m i ch t chóc và ô nhi m sẽ l p t c bi n m t ra khỏi t m m t c a b , n b u s ng v i ý th c linh h n và v i con tim th c t nh c a mình. V i tr ng thái ý th c linh h n này, b n sẽ b u ý th c s k t n i c a mình v i t t c m i chúng sinh khác, u mà sẽ giúp b n d ng l i m ng tiêu xài lãng phí n b u th y c nh ng c ng thun hay nh ng mi ng rác trên m t 197

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mà v n t “ ” i v i b n, r i b n sẽ cúi xu ng và nh t chúng lên vì r ng b n c m th y có gì trong tim và b n không th chúng trên m t c.

Và khi t t c m i cùng b t lên t n s 100Mhz c a chi u không gian th 5 này r i, chúng ta sẽ ch m d t m i s s ã i s tách bi t trên hành tinh này. Chúng ta sẽ b u chung tay làm s p c a chúng ta cùng v i s ỡ c a nh n t nh ng vì sao xa xôi bên ngoài h m t tr i c giúp nh i khác chuy n t th c t i 90Mhz lên th c t i 100Mhz này, b n ph i ng ng m i s s hãi b n dành cho h , hãy thôi t c gi n, lo l ng, ghen t , ch trích hay phán xét b t kì ai, mà vi c b n c n làm là hãy cho h , hãy nh t nh ng s i thun hay mi ng rác giúp cho h b i vì h v n sẽ

còn b n r n v i nh u c a mình thêm m t th i gian n a, cho t i khi h s n sàng 198

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c vào th c t i 100Mhz cùng b n.

N , nh v i xung quanh b n c liên t c bi n m t ra khỏi cu c s ng c a b n, không ph i là vì b n b t c n, c u th hay là ng công vi , hay

i khác m i và t n, mà là h cho b n th c ni m tin bên trong mà b n v n hoài ôm gi b y lâu nay và không h hay bi “ u

, c s ng c a tôi m c v n tròn và ni m vui c a tôi m y. Lúc

, tôi m n t i c a mình và c m th c x n t ” ng ni m tin này nên m t khi nh v ỏi cu c s ng c a b l i cho b n s s hãi không nguôi , t c gi n, ghen t , h t h , , l i, t ti…

th , thay vì th hi n tình yêu và lòng bi ã n th c s thi u th n tình yêu bên trong, cái mà b n ph i t l y cho mình, thì 199

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

b n l i khác. Và r i b n n qu “Đ ”

“ …” a mình và luôn c g

ki c lý do vì sao mà h l th .

N u c ti p t v y thì b n sẽ ch ng n i s hãi và

tách bi t c a mình mà thôi, r n m t lúc có th b n sẽ ng t k t li u chính b n thân mình. V y nên, có m u duy nh t mà b n c n ph i nh n ra, r g ng d y cho b n m t bài h c cao nh c cu ,

B n là m t hình nh c Đ ng sáng t o, không t n t i c a b ã

ch ng r ng b n hoàn toàn x c t n t i và b n luôn y b Đ ng sáng t o, và không có b u gì bên ngoài b n có th làm m x n t a b n, 200

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u thì luôn ngay bên

trong b Đ u duy nh t b n c p cách k t n i l i v i tình yêu bên trong mình. Và ngay bài h i cu i cùng này, t t c nh ng công vi c b n c u là nh ng công vi c bên trong b n, và m i công vi c bên ngoài b n ch là y u t ph tr . Ki p s ng này là ki p s b n nh l i t t c nh ã c và tr i nghi c. Và nh ng tri th c bên ngoài b n thì không còn gì là th c s m i m i v i b n n a, b i lẽ chúng ch là nh ng bi n th hay s ph c t p hóa m i th c a ý th c c c i mà thôi.

Nh ng th b n xem, b c hay b n tìm ki m bên ngoài mình thì có th u là s th , chúng ch là s th t c t. Mà s th t c t thì có th sẽ ng s t n t i tách bi t c a b n, ho c sẽ là công c giúp b c s th t cao nh t (tình yêu) bên 201

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

u t nói

ra , c l y ra t s th t cao nh t bên trong t , , sáng t o, là s ch p nh n và là s tha th . Và tình u ki c g n k t vào t ng ngôn t và l i k c a t t o ra s th t trong th c t i tách bi t này.

, quy n sách này là s th

tách bi , i là s th t cu i cùng mà ch là công c b n có th t tìm c cho mình s th t cao nh t bên trong b Đ u i tôn giáo hay giáo lý v y,

chúng c vi t ra t s th t cao nh t và tr thành s th t trong th c t i tách bi , c t c s th t cao nh t bên trong mình. Vì th , khi b u t ã nói so sánh v i nh ng tôn giáo khác thì b ã còn dùng nh ng s th t trong th c t i tách bi t này n s th t cao nh t n a, mà là b ã 202

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

t o ra s t n t i tách bi t c b n.

V y nên, khi b c quy n sách này, b n hãy t m th i quên h t t t c nh ã ng bi

, b ã bi t v c k i n u không thì b n sẽ dùng sai m a nh ng ki n th ng ki n th c mà b ã h c. Và nh ng lúc khác, khi b n c hay nghe nh ng ki n th này thì b ã quên h t m i th mà t ã v i b n Chúng ta hay b o r ng mình có trí nh kém và hay quên m i th , c t thì chúng ta l i nh h t t t c m i th so sánh v i nhau. B n bi t t i sao r i ch , xuyên su t g c mà b ã i qua thì b n h không h c d y gì khác ngoài kh , và so sánh. Đó là b i vì m nh n th c c õ c m i th , là m t ph n nhỏ c a k ho ch 203

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

gi i trong s tách bi t c a Liên minh bóng t i. Tuy nhiên, n u b n nhìn th l c bóng t i v i con m t c Đ ng sáng t o, c a ý th c linh h n c a mình, thì b n sẽ th c s n ph c chúng v và công ngh nh cao c a mình. V y nên, b n hãy c quy r i hi u, r i, r i khóc, r i ã nh ng dòng ch

khỏi trí nh c a mình, gi cho mình tr ng thái i và yên l ng khỏi m

…

Khi s s hãi bên trong b n xu t hi n, nh ng gì b n c n làm là ý th c l i chính mình vào trong hi n t i, t p trung vào nh p th c a mình, vào nh p con tim c a mình và chú ý quan sát m i th di n ra c m t. ã

nh trích mà c chúng trôi qua và bi n m , t ng c t c m t, b n sẽ ch p nh n và tha th cho t t c chúng sinh, r a b ẽ

204

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

d n tr nên l i cho b n s an bình t t i.

T ng u t ng u m , sẽ n nh ng s vi giúp b n th c h t t t c nh ng ni m tin mà b n gi bên trong mình, r i công vi c duy nh t b n c n ng ch i l i v i th c t i và hãy ch p nh n nh ng s vi c bên trong mình v i s v ng m t c a m i ( , trích, bi n h , “

…”, “ …”). Gi ã cho b n ph c, r c ch p nh n ngay bên trong b n và ch mình b n th c hi n mà thôi.

N u b n dùng s ch p nh n nh ng s vi c này c a ki m tìm s công nh n t i khác, thì b n ch càng bi n s s hãi t nh ng s vi c này tr thành y u t nh s t n t i tách bi t c b n, u ch ng và cô cho b n.

205

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

N u b n khó ch u v i vi c b i ta i ta không giúp l i b , m tin c a b “ t th gi i t i ẽ giúp l , trong

th gi i t p này, tôi m i x c t n t ”

N u b n ghen t v i khác và t ti v b n thân mình, hay kh “ t b ” i, m tin c a b “ u ti n, bi t nhi u ch , , h này vi c kia . Và ch c thành thì tôi m i x c t n t ”

N u b “ ỏ ” “ a d ” , m tin c a b “ i yêu thì ph i chung th y, tình yêu th t s là tình yêu 1-1 và s ng t u b tôi m c n tròn và tôi m i x c t n t ”

206

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

N u b n b c b i khi g p nhi “ c tr ” m t ã g ,

là ni m tin c a b “ , c gi t t c . Và khi i thì tôi m c là tôi, r i tôi m

t n t i c ”

N u b n bu n b c khi b b “ ỏ ” “

ít nói nhi ” , m tin c a b “ n bè thì ph i luôn nh t i nhau, nh ngày sinh và kỷ ni m c a nhau, quan tâm t i nh ng s vi c h ng ngày c a thì m i là b n bè và lúc này thì tôi m c là tôi, tôi m i x c t n t ”

N u b n t c gi c nh i c m quy n hay lã , c b t kì nh ng chính sách hay ch nào (y t , ng, xã h , … , ni m tin c a b n:

“L i do dân b u ra thì ph i lo cho ã o th c s là nh i lo cho 207

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

t t c ng bào dân t c khỏi m i và b nh t t. M i chính sách ph c công b ng và bình

, i là qu c gia c

thì tôi m y và x c t n t ”

N u b n khó ch u v i vi ng xuyên b i khác nh c nh v v công vi c hay tình yêu c a

, m tin c a b “ i là có c c nhiêu kia th , 30 tu i là ngh

nghi ã y h nh tôi m ng c t n t ”

N u b n c m th y khó ng ch m t i gu th i trang hay s c a mình, m tin c a b “ có hình dáng bên

, s , b n th

thì tôi m c công nh c x n t ”

208

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

N u b n bu i khác không làm

, m tin c a b “

m và con cái thì ph này th kia (nh nhung, g n, cho ti … , i yêu thì ph th này th kia (t ng , , hỏi han… , n bè tri kỷ thì ph i hi u nhau …

th thì tôi m y và x ng c t n t ”

…

y, khi m i ni ã c gỡ bỏ và m i s s ã ã c b nh t n g c thì b n sẽ tr l i là ý th c linh h n c a mình. B n sẽ tr thành hình nh c a Đ ng sáng t o quy , b n có th tr thành b n b t kì s ràng bu c nào. T t c m ẽ

u mang l i cho b n s an bình và h nhau, b n có th m t ch mãi mãi ho kh ng ngh b n, r ng b n có mu n tr i nghi m m i m hay 209

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m h nh phúc v y c a

mình hay không. R i có th b n sẽ nói r “Ở nhà chán ch c, có b n bè lôi ra khỏi nhà thì th t quý ”, là b n nói cho vui v y thôi ch khái ni “ ” thì không còn t n t i trong t n c a b n n a r , i c m xúc khác mà có ngu n g c là s s hãi v y.

Và b n sẽ b u nói lung ta lung tung v i b n bè c a mình b i vì b n ch mu n tham gia vào nh ng cu c h i tho i cho vui, vì lẽ t t c nh ng v n c i khác lúc này không còn là v c a b n n a r v y, b n sẽ nh n ra r ng ph n l n nh ng gì b n ng i v i b n bè c a mình thì ch là s i v nh ng ni , nh , , hay kém, thành công hay không thành công, món p món nào x , này hay làm kia…

210

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Ch c t n sẽ hỏ “U , khi th c t nh ý th c linh h n h t r nói v i nhau n a h ?” Có th ! Ha Đó là lý do vì sao mà nh ng n t ng không gian u nhìn t bên ngoài thì ph i nói r ng cu c s ng

“ n t ” i ch giao ti p v i nhau khi c m th y c n thi t, còn l i thì ai làm vi i y. Và công vi c và tr i nghi m c a m i thì sẽ luôn vào tr i nghi m c a t t c m i. Nó sẽ khác l m so v i cu c s ng n ào và náo nhi t hi n t i c a Đ t trong chi u không gian th 3 này.

y, khi Liên minh ánh sáng tuy n ch n nh i i quân trên m t thì r t i mu n tham gia. Tuy nhiên, vì s ng gh ng i h n ch nên ch ai có

“ c b ” c c m chi c vé trên tay.

Ha , Đ t là m ng h c c c kỳ

“nóng h i” , hàng tỷ hàng tỷ nh ng linh 211

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

h n x p hàng mu n c vào h c ch nh ng u ki n thì m c l a ch n. T k cho b b n bi t r , có c m th t lúc này thì b n th c s không nhỏ bé , y nên hãy yêu quý, trân tr ng b n thân và c a mình, hãy bỏ h ng ni m tin th nào là p, th nào là chu

R i b n có th m t xa xôi h o n nh ng thành th cao sang; b n có th làm ngh , , lu ; b n có th t li n tr ng rau hay ra bi n

, ỏ… T t c m i th b t o nên s t n t i

“ ” hay “ ” a mình n thỏ a b n: Làm ngh này thì ng hay kh , c nh n hay nào, s

sao hay s ng an nhàn thì c nào…

212

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

V i ý th c linh h n c a mình, b n sẽ không còn tâm nhi u n ti n b c, v ngoài, tu i tác, th i gian, v t ch t hay b t kì s ng kh nào c v t ch t n a. C n mà nói thì b n ch ng tâm nhi n b u gì n a, mi n là không làm h i t i nh ng sinh linh khác. B i vì s ng v i ý th c linh h n sẽ giúp b n c m th c s liên k t gi a mình và v n v , u mà giúp b c c m xúc c a con v t i khác g n b n.

Có th b n sẽ nói r “ không th c i vì có r t nhi u ràng bu c mà t không th t bỏ c, t không th t bỏ i

”, n quên m t

b n ch t c a s ràng bu c . Đó là s s ã , , “ ” “ ”

chúng ta ph i làm sao, thì ph

u ki n.

B n c gi cho mình m t ni m tin r “ cha m ng h công vi a mình r i thì 213

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mình m , i yêu cha m c a mình l ã ng h ” cha m c a b n thì l i gi ni m tin r “ a tôi tr n thì tôi

m , i h t s c ng h

” , hai bên gi ng co

t n ki p khác mà không ai ch u cho ai c, bên này b o bên kia là hãy c thì tôi m i,

còn bên kia thì b o bên này ph

i ch n

l i.

V y nên, mu n gỡ bỏ m i s ràng bu c và s s hãi, b n ch có m t cách duy nh p nh n, tha th t c m i. Và b n hãy nói v i cha m và nh i thân yêu c a mình r “ ẽ ã cha m dù cho con có làm b t kì ngành ngh ng kh a. Dù con có tr cha m 214

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

mong mu n hay tr i mà t mình mong mu n thì tình yêu c a con dành cho cha m ẽ

không h i. Dù cho cha m có làm b u tr c hình m u ph

huynh mà cha m mong mu n vì nh ng l c hay

, n sẽ yêu

cha m ,

”

…

ã i b , n s ng v i con u ki n c a mình r i, s n sàng

, p nh n và tha th cho t t c v n v t chúng sinh r i, thì cu c s ng xung quanh b n sẽ b t i theo. T t c m i mà b n g p gỡ

và bi n sẽ ng h b n h t m c dù cho b n làm b t a.

Và khi m p tr i th c d y, b n nói v i cha m c a mình r “Cha m , con mu

, công nhân quét rác, i tr ng hoa cỏ, 215

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

thanh niên tình nguy … nào r t g n hay ch r t ”, n sẽ luôn nh c m t câu tr l “U , n là con c m th c, con c ng c a con, cha m sẽ ng h ”

Và t , n chính th c tr thành m t linh h n t do và có th n b , u gì mà mình mong mu n. R i b n sẽ nh n ra, câu tr l i cho v cu i cùng này ch có m , tình yêu u ki n.

216

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

16. SỰ THẬT CAO NHẤT

217

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: Sao b n l “ ’ n

”

K: (M … Đ hi u này, t mu n b n nh l i trong sâu th m mình, hãy nh l i m vì sao b . Hãy nh l i r ng ch có m t s th t cao nh t, h có s t n t i tách bi t th t s c a b n và t , mà ch có s t n t i c a Chúng Ta mà thôi.

Hãy nh l i và nh l i nh ng câu hỏi mà Chúng T ã hỏ , ng câu hỏ “

” “ ” m cu i: Là m i ti n vô danh thì th nào? Là m t h n hay không m t ai ngó ngàng thì ra sao? Là m i lính hi sinh chi ng thì nào? Là m i m có con ra tr n thì ra sao? Là m i thông minh t thì nào? Là m i th t b i và vô d ng trong xã h i thì ra sao? Là m i v i thân hình nào? Là m i 218

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

x u xí, b m i l ng tránh thì ra sao? Là m t i gi t ch c a mình thì nào?

Là m t i b i thân c a mình gi t ch t thì ra sao? Là m tay chân lành l nh thì th nào? Là m , c, tàn t t, thi u tay thi u chân hay thi thì cu c s ng sẽ ra sao? Là m , , m c hay ng tay chân thì nào? Là m i s h u bi t th nhà l i vô gia thì ra sao? Là m , i

, i bán vé s , i bán rong thì nào L i chính tr gia yêu L i chính tr gia tham lam

và s ng trong s hãi, tách bi nào? Là ã i ba i m sẽ L i xâm h n thân th c i b xâm h thì th L i b i yêu c a mình ru ng bỏ và l a d i thì c i ru ng 219

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

bỏ và l a d i khác thì h nhìn cu c s ng th nào L c ba m chi u thì ra sao và i con b cha m i x t h i thì L i vi ph m pháp lu t và tù thì sao, còn i t do khỏi m i ràng bu c thì th nào? Là i m t ch c thì sao? Là c và chu du kh p qu

L ng v t và cây cỏ thì L ng m i s s ng và xem mình ng thì sao? Là chi n binh ánh sáng nào? Là chi n binh bóng t i thì ra sao?...

…

Đ ý do vì sao b n t n t i, t t n t i, v n v t t n t i. T t c ch t o nên m t câu tr l i duy nh t cho câu hỏ “ ” Đ ng sáng t o, và câu tr l : “ t c , t t c ”

, t t c m i chúng ta, m i sinh linh, t và b n l i cu ,

góp vào s t n t i b t t n c a s s ng và t o hóa.

220

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

V y nên, m i chúng ta là m t s th hi n duy nh t c nh t c Đ ng sáng t o, không có b thành, m i chúng ta

sẽ ch tr thành m , vào kh sáng t o b t t n c Đ ng sáng t o.

B i v , i duy nh t mà b n c n l ng nghe chính là ý th c linh h n c a b n. Đ i th y i th y cu i cùng c a b n

ch không ph i ai khác. B n sẽ tr i mà b n sẽ tr thành, không ai có th t giúp cho b n.

Vì Chúng T ã t ra b t t n nh ng câu hỏ

th , tr l c nh ng câu hỏi này thì Chúng T ã o ra t t này. Và t o ra s tách bi t thì Chúng T ã o ra s s ã , s ghen t , t c gi n, lo l ng, bu n bã, , xét, ch trích, t hào… , tr n gian tr thành m t cõi mê mà khi , i quên h t ngu n g c và m n t i c a mình. M i 221

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

c c cu c s ng c , c t thì linh h n c a m i i t v n luôn s t g i th . Vì v y mà t t c s t n t i t và quên lãng này thì ng

c s t và an bài g là hoàn toàn. Dù cho nh m nh có t n t , i v n có th ch nh s nh m nh làm cu c s ng c a mình d mà v ã ra. Và t ã nói v u này ph c r .

V y nên, t t c m i thì luôn ,

, hoàn c nh nh ng gì mình c , a b n có hài lòng v công vi c, ch hay hoàn c nh c a mình hay n a. Chính vì th mà b n c n nh l i t t c nh , b n t p cách yêu b n thân mình, t p ch p nh n và tha th cho t t c m i u x n v i mình, r b n ng ng kháng c l i s v ng c a th c t i và . M i m t khi b n 222

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ng d a trên s s hãi

c mình, thì b ã t n i l i v i ý th c linh h n c c m , b n ti n l i g n s u bên trong

, b n tr l i là ý th c linh h n c a mình v i kh a ch n và quy nh b t t n.

Và trong b c tranh c a s t n t i này, t và b n u có , ngang nhau

không kém. Vì

tách bi t này mà t ng ghen t v i b n, b n ng ghen t v i t , r i t t c ghen t và so sánh v i nhau ch ng làm gì h t c , ngo i tr vi c làm c n tr s phát tri n c a b n thân và làm cu c s ng thên kh .

Gi thì b n hi u vì sao u t nói r ng t ch hay theo dõi nh i làm mình khó ch u và ghen t r , b i vì ch khi t ch p nh t m i s s hãi bên trong mình thì t m i k t n i l i c hoàn toàn v i ý th c linh h n c a mình.

223

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

, ng t không h

nh là sẽ vi t nên nó còn làm m an bình bên trong t . B i vì m t lẽ, t luôn có th c c m xúc c i khác và mang chính c m xúc c i khác lên mình, dù là g n hay là xa mà ch thông qua nh ng tin nh n, và v y mà t có th c m th y s ghen t c i khác dành cho mình, r i t y c m xúc ghen t n ng n c i khác c a mình. B i v y, t luôn

ng tránh xa m i s c nh tranh và không h mu t kì ai. Tuy nhiên, chính cái n l c ch làm cho có và không màng k t qu này l i ch n thành tích i, nh ã t mài c g t sáng. Và khi t nói r ng t hay c g càng bi n mình tr a

“ n và không mu n chia s bí quy t cho b ” Ha ha. Th t s là khó s ng quá 224

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

… M c dù v y, t v n c m th c tình c m n bè dành r t nhi u cho mình.

, cái l ch s i khác ghen t c a t gi ã ng, thành kho mà gi l i còn thêm vi t sách n a ch . M c dù i ta ch hi u th ng này nó vi t v , c th y nó vi c thành sách thì c ghen t c ã i tính

… L i kh v , t thú v .

Ha ha.

L c, t c u gì b i vì t t vì sao c nh ng thì t bi t và nh r i, bí

quy t chính là quy ng khi b n k t n i l c v i ý th c linh h n c a mình r i, b n có th “truy c p vào kho d li u” mà b ã c t t c nh ng ki c, b n có th nh l i d n d n nh ng kh n có. T

vi c b n không bi t vẽ v i tr nên vẽ thành th o nhanh chóng, r i cho t i ca hát, thêu thùa, nh y 225

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

múa, ngôn ng , c, thi t k …

Còn v vi c bìa sách v i t a ch “ ’ n

” i vì chúng t ng th i cùng nhau t o nên quy n sách này. Và bây gi t mu n b n nh l i, nh l i bên trong mình r ng:

Chúng t ã lâu r i, tr l i cho m i câu hỏ “ ”

“ ” a chúng ta. Bây gi , chúng t ã l c nh ng câu hỏi tò mò c ã t i lúc chúng ta c n ch m d t m i s tách bi t và kh , chúng ta tr l i là s th t cao nh t c a mình. R ng t t c chúng ta ch là m t và tình yêu vô u ki n là b n ch t t n t i c a v n v t h u t n, và là ngu u t o nên tr và s s ng b t t n , ki p s ng , chúng ta c n nh ng linh h n xung phong m nhi m nh ng v trí mà có th ỡ nh ng i khác th c t nh v s th t cao nh t bên trong mình, c c vào m t th c t i t n t i 226

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

m i mà không còn t n t i b t kì s tách bi t hay s hãi nào.

B i v y ã n s t n t i c a t , n s t n t i c a nh ng trang vi b n có th ng i c chúng. Và dù cho b n có ch p nh n hi n t i c a mình hay n a thì là m t v quan tr ng

t này, vì m i chúng ta luôn

, lúc, hoàn c nh

nh ng gì mình c n làm.

y, quy n sách này là do chúng ta cùng vi t nên, t ch là công c nh c nh và c s th t cao nh t mà v n luôn bên trong b , t t nh c nh , chúng ta t p tành tr l i là ý th c linh h n hay là b n th c a mình, thoát khỏi m i s n ng n c a v t ch t v i vô vàn nh ng s s hãi c a nó.

R i b n sẽ th y c m i th thì xinh p và kỳ di u bi t bao, khi b n b c m i th b ng 227

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

con m t c a ý th c linh h n c a mình, hay là con m t c Đ ng sáng t o.

V y nên, b n có th t do cho phép mình chia s quy , nó có th t nhiên c v i nh ng ai mà ã ng ý tham gia vào vi c t o nên s t n t i c a quy n sách này. Và b n hãy nh , quy n sách này là do Chúng Ta vi t nên, nó không là c a riêng ai. C t c m i s sáng t o bên ngoài kia v y, r ng b n quy n thì v t n t i và r ng t t c c k t n i ch t chẽ v i nhau b ng m t s i dây vô hình, sáng t o, là là t u ki n.

H: T i sao vi t nên quy n sách này l i làm m an bình trong b n?

K: T ã c r ng b n ch t c a bóng t , “ ” s hãi là gì r i, tách bi t. Mà s tách bi t thì c t o ra b i ý th c c th c a b n, hay chính là kh 228

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

thông minh c a b , hính là ngu ng ỡng ý th c c c a b n, là ngu t o ra s tách bi t c a b n và t o ra m i c m xúc có ngu n g c t s s hãi trong b n.

Hay nói m t cách ng n g n, khi b càng nhi u thì b n càng t o ra s tách bi t c a mình, càng t o ra s kh c a mình. B n không th ch p nh n m i th b ng cách c liên t c nói v i mình hay nói v i khác r ng: Không sao c , r i sẽ n thôi, thôi k … mà b n c n ph i t t m i suy , ng thi n t , yoga, s ng trong hi n t i hay b t kì công c nào mà c m th y phù h p nh i v i b n.

, khi t vi t quy n sách này, t ph i dùng a mình, dùng kho ngôn ng bên trong ý th c c c có th vi t nên nh ng dòng ch t n t i trong th i gian và không gian. T ã t, ã nh s a và s p x p nh ng l a mình m t 229

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

cách có quy c và hài hòa sao cho b n có th hi u c chúng m t cách d dàng nh t. Và chính vi c s d a mình, t ã ỡng ý th c c c a mình,

r c m xúc c a t ch ng tr l i và c n tr t trong quá trình vi t nên quy n sách này.

t tay vi t nh ng dòng ch u tiên, t ã ng trong s an bình và t t i v i chính mình.

T ch ng làm vi c, có vi c thì làm mà không có thì thôi. M i ngày trôi qua t u an nhiên v i t t c m i th t có, ngôi nhà g , n xanh và m i th u mang l i ni m vui cho t nhau. T u c u ph i nói chuy n, i v i b t kì ai hay tham gia vào b u gì tìm ki m s hoàn thi n c a b n thân mình.

i m p tr i th c d y, nh ng dòng ch b u ch u t , t không th t t

, mà c l i, chúng còn c n tr m i gi c ng và b a t y mà t ph i làm theo 230

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

nh m nh c a mình, ph i vi t h t t t c nh ng con ch này ra thì t m i l y l c s an nhiên. Và th là t c vi t, c vi t ra nh ng u mà ngay lúc u t c r ng mình sẽ vi t t i chúng.

Th r i, t c vi t ra h t m i th mà hi n lên u mình m t cách bình n và ch m rãi, cho t i khi t hoàn thành bài tâm s sâu s 8, khi ý th c c c a t b u ph n kháng và c n tr vi c t i xu ng thông tin t ý th c linh h n c a t :

“Đ thích hay bình lu n , ng có vi t n , u ai hi u c mà c vi t làm chi. C m i l n mi vi t ch là mi không t , p trung ng này m t mỏi sút cân. Mi còn c nh y cho ai ch . Mi b ã , thì mi xem, c ch và h t h ng th y m ng th y b t kì linh h n hay UFO nào mà sao c ng vi i v y á. Mi còn 231

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

ch ng bi t cái nào là th t, cái nào là không. T t c nh ng th mi vi t ch ng rõ ràng nào h t

, ng ”

, ã bài s 8, r i t ti p t c game và xem nh ng b phim yêu thích. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, khi m m t v i u tr ng r ng tr l i thì ch ti p t c ùa v và làm t quy nh sẽ vi t ti máy tính lên, khi th y v n ch ng ai thích hay bình lu n gì thì ý th c c c a t l i quay tr l i v i bài h i tho i ch t d m c i t l i ng i th n th y, không vi

t ngày n a, t v n b

th , ã n ra r i, nh n ra s hình thành tr l i c “ ” trong mình. Th là ã i l i m t mình v th c a mình và dành th i gian im l ng v i nó. Và n di n t n i dung cu c h i tho i vô l nó có th c di n d ch thành:

232

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

“ , c a t . Nó không quan tr ng r c hay không, b là nhi m v mà t c n ph i th c hi n. N u b n cho phép t dùng này là công c truy n t i thông tin thì t vô cùng bi n, n thì b ã

c t n t ”

V , ã ỏ ra nh ng kho ng th ng i b n thân mình, v i nh p và nh p th c a con tim mình, t có th yêu b n thân c nhi , ng m i s ph n kháng c c m xúc và ti p t c hoàn thành quy n sách này.

233

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

H: V y sẽ còn quy n sách khác n a ch ?

K: T không bi , ng quy n sách này v y, nó sẽ xu t hi n khi nó c n ph i xu t hi n. Và ã t i nh ng dòng ch cu i cùng r i, t m th i t c quay tr l i v i s t t i và an bình c a mình.

Gi thì t t c a b n r , ã m ng n c s th t cao nh th p sáng chính b n thân mình, r i nh i khác có th th y c và ti c c m ng n l a soi sáng toàn b m i ngóc ngách ngõ h m c a p

, Đ t m i sẽ hi n hình

và tr thành ngôi nhà m i c a chúng ta!

234

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

235

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

SÁCH CÙNG TÁC GIẢ

236

Tâm Sự Sâu Tự Chuyện

Table of Contents

1. KHÔNG AI CHẤP NHẬN MÌNH BUỒN ................................................. 5

2. BẢO MẬT VÀ SỰ TÁCH BIỆT ............................................................. 11

3. ĐƠN GIẢN NHƯNG GIÀU CÓ .......................................................... 18

4. TẦN SỐ VÀ LUẬT HẤP DẪN............................................................... 26

5. SỰ SỢ HÃI VÀ NIỀM TIN .................................................................... 35

6. VAI TRÒ CỦA CƠ THỂ CẢM XÚC ................................................... 42

7. CỨU MUÔN LOÀI ĐỂ CỨU TÔI ....................................................... 56

8. SAI VÀ ĐÚNG ĐỀU LÀ MỘT .............................................................. 68

9. CHỮA LÀNH CƠ THỂ CẢM XÚC ...................................................... 82

10. CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO .............................................................. 95

11. NGUỒN GỐC SÁNG TẠO ........................................................... 104

12. TỐT HAY KHÔNG TỐT.................................................................. 124

13. SỐNG LÀ MỘT VỚI VẠN VẬT ..................................................... 141

14. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ............................................................ 164

15. GỠ BỎ HỆ NIỀM TIN ..................................................................... 193

16. SỰ THẬT CAO NHẤT ...................................................................... 217